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ภาคผนวก ก. 
 

รายชื่อผูใชขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเชิงลึก 
ตําบลราชาเทวะ จังหวัดสมุทรปราการ 

 
รายชื่อผูใหขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเชงิลึก หมู 2 
1. มาลี (นามสมมติ)   ประชาชนหมู 2 อาชีพแมบาน  
2. มาลัย (นามสมมติ)   ประชาชนหมู 2 อาชีพแมบาน 
3. สมชาย (นามสมมติ)   ประชาชนหมู 2 อาชีพคาขาย  
4. แมน (นามสมมติ)   ประชาชนหมู 2 อาชีพแมบาน 
5. มณี (นามสมมติ)   ประชาชนหมู 2 อาชีพแมบาน 
6. มณฑา (นามสมมติ)   ประชาชนหมู 2 อาชีพแมบาน 
7. มารวย (นามสมมติ)   ประชาชนหมู 2 อาชีพพอบาน 
 
รายชื่อผูใหขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเชงิลึก หมู 3 
 

1. สมพร (นามสมมติ)   ประชาชนหมู 3 อาชีพแมบาน 
2. สมบัติ (นามสมมติ)   ประชาชนหมู 3 อาชีพรับจาง, สมาชิก อบต. 
3. สมนึก (นามสมมติ)   ประชาชนหมู 3 อาชีพเกษตรกร 
4. สมหมาย (นามสมมติ)   ประชาชนหมู 3 อาชีพรับจาง 
5. สมปอง (นามสมมติ)   ประชาชนหมู 3 อาชีพรับจาง, สมาชิก อบต. 
6. สมศรี (นามสมมติ)   ประชาชนหมู 3 อาชีพรับจาง 
 
รายชื่อผูใหขอมูลโดยการสัมภาษณแบบเชงิลึก หมู 10 
 

1. บุญสม (นามสมมติ)   ประชาชนหมู 10 อาชีพรับจาง, สมาชิก อบต. 
2. บุญมา (นามสมมติ)   ประชาชนหมู 10 อาชีพแมบาน 
3. ทองคํา (นามสมมติ)    ประชาชนหมู 10 อาชีพรับจางเยบ็ผา 
4. บุญรอด (นามสมมติ)   ประชาชนหมู 10 อาชีพรับจาง 
5. ทองดี (นามสมมติ)    ประชาชนหมู 10 อาชีพแมบาน  

 145 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 146 



มห
าวิท

ยาล
ัยร
าช
ภัฏ
ธน
บุร
ี

ภาคผนวก ข. 
 

การสนทนากลุม  ครั้งที่ 1  (หมู 3) 
 
ผูถาม   ขอแนะนําตัวกอนครับ  ผมชื่อนายพงษวรรณ  ศุขโภคา  กําลังศึกษาปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี และนองๆ ทีมงานอีก 3 คน ไดแก  คนที่ 1 ช่ือนอง
หนอย เปนผูบันทึกภาพและคอยอํานวยความสะดวกในระหวางพูดคุย  คนที่ 2 ช่ือ
นองผ้ึง  เปนผูจดบันทึกและอัดเทป  คนที่ 3 ช่ือนองตุก  เปนผูชวยจดบันทึก
เชนกัน  ที่มาวันนี้  ผมจะมาเก็บขอมูลเพื่อจะนําเอาไปประกอบในการทํา
วิทยานิพนธในเรื่อง ผลกระทบของการสรางสนามบินสุวรรณภูมิที่มีตอวิถีชีวิต
ของประชาชน  กรณีศึกษา : ตําบลราชาเทวะ  จังหวัดสมุทรปราการ  ผมขอให
ผู เขารวมสนทนาแนะนําตัวที่ละทานนะครับ เอาชื่อ ที่อยู อายุ อาชีพ และ
ระยะเวลาที่อยูอาศัย เร่ิมจะทางซายมือผม 

 

คนที่ 1  ช่ือ สมศรี(นามสมมุติ)    อาชีพรับจาง 
ผูถาม อยูมานานหรือยังครับ 
สมศรี อยูมาตั้งแตเกิดประมาณ  45 ป แลวคะ 
คนที่ 2   ช่ือ สมบัติ(นามสมมุติ)   ครับ  อายุ 44 ป  อยูมาตั้งแตเกิด  อาชีพขับรถรับจางและก็

เปนสมาชิกสภา อบต. ดวย 
คนที่ 3 ช่ือ นายสมหมาย (นามสมมุติ)   อาชีพรับจาง  อยูมาสี่สิบกวาปเชนกัน 
คนที่ 4 ผมสมปอง(นามสมมุติ)    อายุ 54 ป  อาชีพรับจางและเปนสมาชิกสภา อบต.  ยาย

บานมา 10 กวาปแลว 
ผูถาม ยายมาจากที่ไหนครับ 
สมปอง ยายจากฝงสนามบินมาซื้อที่ปลูกบานใหม 
คนที่ 2 จะเอาชื่อพวกเราไปลงหนังสือหรือเปลา พวกเราจะเดือดรอนไหม 
ผูถาม ไมเอาลงครับ  ผมเอาแคขอมูล ที่ถามชื่อก็เพื่อจะจดถูกและเวลาถอดจากเทปจะได

รูวาใครพูดครับ  เชิญทานตอไป 
คนที่ 5 ช่ือ สมนึก(นามสมมุติ)   ครับ  อายุ 53 ป  อาชีพทําเกษตร เก็บผักบุงขาย อยูมา 10 

กวาป ยายมาเหมือนกัน 
สมปอง ยายมาจากที่เดียวกัน อยูใกลๆ กัน 
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สมพร สมพร(นามสมมุติ)    เปนแมบาน อยูมาตั้งแตเกิด ก็43 ปแลว 
ผูถาม ท่ีอยูอาศัยอยูใกลหรือไกลสนามบินมากนอยแคไหน  เร่ิมจากทานที่ 1 
สมศรี อยูหางจากสนามบินประมาณ 300 เมตร  อยูในแนวเสนเสียง แตกอนที่จะเปดใช

สนามบินแรกๆ เสียงเครื่องบินดังมากๆ ตอนนี้เร่ิมดีขึ้นหนอย 
ผูถาม แลวทานที่สองครับอยูใกลหรือไกลขนาดไหน 
สมบัติ ของผมใกลแคคลองคั่นเทานั้น วายน้ําไปก็ถึงสนามบินแลว 
ผูถาม ทานตอไปเชิญตามๆ กันมาเลยครับ 
สมหมาย ติดร้ัวสนามบินครับ 
สมปอง หางรั้วสนามบิน ประมาณ 20 เมตร เห็นจะได 
สมนึก ของผมใกลกวาเขา (สมปอง) อีก  
สมพร ฉันเดินสองกาวก็ถึงแลว 
ผูถาม แสดงวาใกลๆ สนามบินกันทุกคนเลยนะ  ในปจจุบันนี้สนามบินเปดใชแลว ทาน

ไดรับผลกระทบอะไรบางครับ   
สมปอง สวนใหญก็จะมีเร่ืองเสียงดังรบกวน  แตของผมไมไดอยูในเสนเสียง หางกันแค

หลังคาเดียว แตอีกบานกลับอยูในเสนเสียง 
สมนึก ผมวาหางกันแคฝามือเดียว  เพราะหลังคาบานเราติดกัน แตของผมอยูในเสนเสียง 
สมศรี ฉันวาเขาไมมีมาตรฐานในการวัดเสียง  เขาใชกระดาษมาวางแลวขีดเสนตามกฎ

อะไรของเขาก็มารู ทั้งที่บานก็ติดกัน 
สมหมาย ผมวาไมเปนธรรมนะ  เพราะพวกเราโดนชาวบานดา อีกบานไดเงินคารองเสยีง แต

อีกคนไมไดคารองเสียง มันเปนธรรมเสียที่ไหน  นี่ถาเอาเครื่องวัดมาตั้งตรงกลาง
ระหวางหลังคาดูสิวามันจะดังเทากันหรือเปลา โธเอย! 

สมบัติ ผมก็โดนรองเสียง ดีนะวาทางนี้เปนเครื่องบินเล็ก  ตรงบานผมเปนเครื่องบินใหญ
ดังกวานี้อีก กระจกแทบแตก  แตอีกหนอยก็ไมดังแลว  นี่ไงดังไหม (มีเสียง
เครื่องบินขึ้น) 

ผูถาม แลวของพี่สมพรละครับ 
สมพร ของฉันไมไดอยูในเสนเสียงคะ 
ผูถาม แลวทานชอบไหมที่มีสนามบินอยูใกลๆ บาน เชิญครับ 
สมนึก ก็ไมชอบ เพราะเสียงดัง 
ผูถาม แลวของพี่ละครับ 
สมพร ไมคอยชอบ 
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ผูถาม ไมชอบ เพราะเสียงดังหรือเปลา หรือเร่ืองมีเร่ืองอื่นอีก 
สมพร ก็ไมมีนะ 
ผูถาม ทานที่ 1 ละครับ 
สมศรี ฉันไมชอบในตอนแรกนะ แตตอนนี้เฉยๆ 
ผูถาม ทําไมละครับ ไมชอบเพราะอะไร แลวอยูๆ ถาเฉยๆ มันดีขึ้นหรืออยางไรครับ 
สมศรี ที่ไมชอบ เพราะเสียงดัง  อยูๆ ไปเราอาจจะชินก็ไดมั้ง เลยเฉยๆ 
สมบัติ แตผมชอบนะ (หัวเราะดัง) 
ผูถาม ทําไมถึงชอบละครับ 
สมบัติ ผมวามันเจริญดีนะ มีสนามบินอยูใกลๆ บาน ดูเจริญดี เวลามีใครถามวาบานอยู

ไหน เราบอกวาอยูติดสนามบินสุวรรณภูมิ มันดูเทหดี 
สมหมาย ผิดกับผมนะ  ไมชอบในตอนแรก แตหลังๆ ผมวามันก็เจริญดีนะ (หัวเราะ) 
ผูถาม คิดวามันเจริญอยางไร 
สมศรี พี่สมบัติก็ชอบสิ เพราะเขาจะไดเงินแลว เสียงไมดังหรอก สวนลูกบานฉันเจอหนา

ฉันถามอยางเดียววาจะไดรับเงินเมื่อไร 
สมบัติ ผมชอบนะ 
ผูถาม แสดงวาสามทานนี้มีความแตกตางกันในเรื่องของความชอบหรือไมชอบ ที่มี

สนามบินอยูใกลบาน แลวทานละครับ 
สมปอง ผมไมชอบ เพราะเสียงดังรบกวนเวลานอน 
ผูถาม เปนอันวาชอบกันบาง ไมชอบบาง  ผสมกันนะ  ชวยเลาท่ีมาของการสราง

สนามบินสุวรรณภูมิตามท่ีทานทราบวาเปนอยางไรบางครับ  ขอเชิญทานที่ 3  
กอนครับ 

 

สมหมาย โอ!  มันนานมาแลวนะ ตั้งแตรุนปูรุนยามาแลว เขาเวนคืนที่ดินไรละส่ีพันบาท 
สมบัติ ตอนนั้นคนแถวนี้เขาก็ตื่นเตนกันใหญ 
สมหมาย ผมจําได เขาเลาใหฟงวาตั้งแตป 2503 หรือ 2505 อะไรนี่แหละ รัฐบาลเขาเวนคืน

แลวก็จายเงินกันไป พอผมโดนไปเกือบรอยไร 
สมบัติ ชาวบานรวยไดพักเดียว เพราะเงินมันนอย บางคนไปซื้อนาใหม แตก็ไมเห็นมา

สรางเสียที นาเดิมก็ทําอยู นาใหมก็เลยใหเชา เพราะมันเยอะทําไมไหว 
สมศรี ฉันก็เชาดวยตอนหลังโดนไล ยายออกกันหมด 
ผูถาม โดนไลที่เมื่อไรครับ 
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สมศรี เมื่อสิบปที่แลวไดคนละแปดแสนบาท 
ผูถาม ที่เขาเรียกกันวาชุมชนแปดแสน มันอยูตรงไหนกันแนครับ 
สมหมาย มีอยูหลายที่ครับ เพราะพวกที่ไดเงินไปอยูทางไหนเขาก็เรียกชุมชนแปดแสน หมู 

3 ก็มี หมู 10 ก็มี  หมู 2 ก็มี 
ผูถาม แลวเคยมีเอกสารทางราชการสงมาใหเราบางไหมเกี่ยวกับการสรางสนามบิน  การ

เวนคืนหรือมีเจาหนาท่ีมาบางไหมครับ  เร่ิมที่พี่สมพร 
สมพร มีเจาหนาที่มาบอกใหยายออกมาเหมือนกัน พวกเราก็มาจากที่เดียวกัน เพราะอยู

ใกลๆ กัน เขาจะเอาที่ไปสรางสนามบินแลว เลยตองหาที่อยูกันใหม 
สมนึก เขาใหพวกเรายายออกไปอยูที่อ่ืน ใหอยูนอกเขตกอสรางสนามบินที่กําลังจะสราง 
สมปอง สิบกวาปแลวไดจดหมาย เขาบอกใหเราออกจากที่ดินที่อยูอาศัย  เพราะเขาจะเริ่มมี

การถมที่เพื่อจะใชทําสนามบิน
สมศรี เหมือนจะเปนการเวนคืนรอบสองแหละคะ เขาก็มีจดหมายมาบอกใหเตรียมตัว

ยายออกไป ใหเวลา 3 เดือนมั้ง ถาจําไมผิด 
สมหมาย ทุกคนที่โดนเวนคืนก็ไปซื้อที่และปลูกบานอยูใหมไปกันเปนกลุมๆ เพราะจะมี

การสรางสนามบินแลวใหหาที่อยูไดแลว 
ผูถาม มีทานใดเก็บเอกสารไวบางครับ 
สมนึก ผมวาคงไมมีใครเก็บไวหรอก เพราะมันเกือบสิบปไดแลวมั้ง 
ผูถาม แลวพี่ไมเก็บเอาไวหรือครับ 
สมพร ไมเอาละ ไมเห็นมีประโยชนอะไร ไมเห็นแกไขปญหาใหเลย 
สมหมาย เขาหลอกพวกเรา ทีแรกกอนสรางบอกวาจะแกไขใหทุกเรื่อง ส่ิงแวดลอมจะไม

เสียหาย  ไมสงผลกระทบ 
ผูถาม เอาละครับ เรื่องสิ่งแวดลอมเอาไวคุยกันที่หลังนะครับ ทานอื่นมีอะไรจะเพิ่มเติม

ไหมครับ 
สมศรี จริงๆ ตองไปถามรุนพอรุนแมเรานะ จะดีกวา เพราะเขาเปนผูถูกเวนคืน พวกเรา

ไมคอยไดสนใจเทาไรหรอก  กมหนากมตาทํางานอยางเดียว 
สมบัติ คนเกาๆ ตายไปหมดแลวจะไปถามใครละ ที่อยูก็คุยไมรูเรื่องแลว (หัวเราะ) 
ผูถาม แลวผมจะถามใครไดบาง ชวยแนะนําหนอยสิครับ 
สมศรี แนะนําไดแตจะคุยรูเรื่องหรือเปลาไมรูนะ (หัวเราะ) แกแลว ฉันยังคุยกับแกไมรู

เร่ืองเลย บางทีถาทักแก แกก็ดาเอาเฉยๆ (หัวเราะ) 
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สมบัติ  ผมวาคงเลากันลําบาก เพราะลําดับกันนานเลยละ ยิ่งคนแกดวย คุณเอย! หลงๆ 
ลืมๆ สามวันแหละกวาจะจบ (หัวเราะชอบใจ) 

ผูถาม อาจจะตองเสาะหาถาจําเปน งั้นเรามาคุยกันตอในเรื่องการอยูการอาศัยกันบางนะ
ครับ เริ่มจากพี่สมหมาย ครับ 

สมหมาย แบบไหนละ 
ผูถาม ก็จากการโดนเวนคืนแลวก็มาหาที่อยูใหมหรือปรับปรุงใหม  เพื่อปองกัน

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการสรางสนามบินนะครับ 
สมศรี ตอนแรกที่โดนเวนคืน ก็ยายฝงมาแลวก็ซ้ือท่ีทิ้งเอาไว ก็เอาไวปลูกบานอยูนี่แหละ 

ก็ยังไมไดเปลี่ยนแปลงอีกเลยหลังจากโดนเวนคืน  
สมหมาย พอเขามาถมที่ทําสนามบินเราก็ตองยายบานออกมาจากฝงที่เขาจะสรางสนามบิน 

ไดเงินจากการโดนเวนคืนก็มาซื้อที่ปลูกบานใหมก็ไมไกลจากสนามบินเลย 
สมปอง เขามาสรางสนามบินเราก็ยายมาอยูตรงนี้แลวก็อยูกันรวมเปนกลุมๆ บานก็ติดๆกัน

ไมเหมือนกอน ที่บานหางกันสองรอยสามรอยวาได
สมบัติ ยายมาอยูตรงนี้สิบกวาปแลว ตอนนี้ก็ยังไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่อยูของที่

บาน 
สมพร บานที่อยูปจจุบันนี้ก็ยังไมเปลี่ยนแปลงอะไร ในเรื่องของที่อยูอาศัยตั้งแตโดน

เวนคืนก็ยายมาอยูนี่ก็ยังไมไดเปลี่ยนเลย
สมนึก บานปลูกมาสิบกวาปแลว  พอโดนเวนคืนไมมีที่อยูก็มาซื้อที่แลวก็ปลูกบานเลย 

ตั้งแตนั้นมาก็ยังไมไดปรับปรุงอะไรอีกเลย 
ผูถาม แลวมีขอมูลอ่ืนๆ อีกไหม ในเรื่องการพักผอนหลับนอน เปนอยางไรบางครับ 
สมนึก หลายๆครั้งที่เครื่องบินขึ้นทําใหนอนไมหลับนะ ชวงตีหนึ่ง ตีสอง เรากําลังจะ

หลับ หรือหลับๆอยู พอเครื่องบินใหญๆข้ึน ก็สะดุงตื่นทุกทีเลยเสียงมันดังนะ 
สมหมาย เสียงของเครื่องบินเปนปญหาพอสมควรเลยทําใหนอนไมหลับ และบริเวณแถบๆ 

นี้มันตรงกับแนวเสนเสียงพอดี เลยทําใหเสียงดังรบกวนมากกวาปกติ
สมศรี เร่ืองเสียงนะ มันดังมากๆ ขอใหชวยหาอะไรมาชวยพวกเราใหลดเสียงดังลงได

บาง พวกเราอยากพักผอนนอนหลับใหเต็มที่บางนะ 
สมบัติ เปดใชสนามบินใหมๆทรมานมากๆเพราะไมไดหลับไดนอนกันเลยเสียงของ 

เครื่องบินขึ้น-ลง นี่แหละที่ทําใหเรานอนไมไดเลย 
สมปอง ตอนเครื่องบินขึ้นใหมๆที่บานนอนกันไมไดเลย 
สมพร สงสารลูกมากๆนอนไปแปบเดียว เดี๋ยวตื่นๆ เสียงมันดังจริงๆ 
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ผูถาม แสดงวาดังมากนอนกันไมไดเลย ผมขอถามเร่ืองสภาพแวดลอมทางธรรมชาติบาง
นะครับ วามีอะไรบาง คําถามอาจจะยาวไปสักนิดนะครับ  

สมนึก ผมวาแตกอนมันเปนทองนา เปนบอเล้ียงปลา มันก็เปนธรรมชาติเดิมๆ แตพอ
สรางสนามบินมันก็หายไปหมด คลองก็นอยลง ตนไมก็ไมมี รอนขึ้น ลมก็แรง หา
ปลากินไมไดแลว 

สมศรี ขอโทษที่ฉันวาธรรมชาติเปลี่ยนไปเยอมากเลยนะ แตกอนมองไปทางไหนก็เห็น
ทองนา เห็นบอปลา ริมๆ บอก็มีตนมะมวงเก็บขายที่ก็เปนหมื่น แลวนี่แคมะมวง
อยางเดียวนะ 

ผูถาม ผมขอทีละทานนะครับ เพราะดูแลวนาจะมีขอมูลเร่ืองนี้กันเยอะครับ ตอครับ 
สมนึก น้ําในคลอง  ตอนนี้ในน้ํามีคราบน้ํามันรอยเต็มไปหมด  ผักบุงที่เคยเก็บกินไดนั้น

ตอนนี้ฉันไมกลากินเลยแลวกลัวเปนอันตรายไปหมด 
สมพร ฉันวาอากาศนากลัวที่สุด  แตกอนเคยรองน้ําฝนกิน เดี๋ยวนี้กินไมไดแลว น้ําใน

คลองก็ไมกลาอาบ กลัวมันเปนอันตราย 
ผูถาม แลวเรารูไดไงวามันมีน้ํามันจากเครื่องบิน 
สมพร ดูในน้ํา มันขึ้นเปนฝารอยเต็มไปหมด ผักบุงฉันยังไมกลากินเลย กลัวเปนอันตราย 
ผูถาม แลวอยางอื่น มีอะไรเปล่ียนบางไหม ครับ สงผลตอวิถีชีวิตอยางไร 
สมพร คือแตกอน เคยหาปลาในคลองนะ ยกยอเอา เก็บผักในสวนกินบาง กินน้ําฝน 

อาบน้ําคลองได แตปจจุบัน พอมีสนามบิน ส่ิงที่เคยทํามาก็ทําไมไดเลย น้ําก็ซ้ือกิน 
อาบน้ําก็ใชน้ําประปา เสียเงินคาน้ํา ผักก็ตองซื้อกิน คือหากินแบบแตกอนไมได
แลว 

สมหมาย เมื่อกอนเรากินน้ําฝนกันนะ กินมายี่สิบสามสิบปก็ไมเห็นจะเปนอะไร ตอนนี้พอมี
สนามบินเครื่องบินขึ้นมีละอองน้ํามัน ก็ไมกลากินน้ําฝนอีกแลว  ตองหันมาซื้อน้ํา
กินและใชน้ําประปาแทนแลว 

สมปอง กอนที่จะมีสนามบิน ในเรื่องน้ํากินน้ําใชหรือน้ําอาบก็ไมตองซื้อ  เดี๋ยวนี้น้ํากินยัง
ตองซื้อแลว อะไรก็เปนเงินไปหมด และเงินเขามานอยไมพอจาย 

ผูถาม แลวของพี่ละ เชิญครับ 
สมศรี ฉันวาเดือดรอนกันเยอะนะ พวกใกลสนามบินทั้งหลายนี้แหละ ตอนสมัยหนุมๆ 

เคยจับกบตอนฝนตกนะ  เมื่อกอนกบชุมมาก  ตอนนี้มันหนีเขาไปอยูในรั้ว
สนามบินกันหมดแลว 

สมหมาย กบมันรูวาปลอดภัยนะสิ (หัวเราะกันหมดทุกคน) เขตหวงหามนะ 
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สมศรี แลวทีกบทําไมเขาไมหามละ อีกอยางนะ เมื่อกอนมีตนไมเยอะ ก็ที่ของสนามบินมี
เปนหมื่นๆ ไร คนคิดดูแลวกัน พวกชาวบานเคยหาปลา หากินกันอยางชาวบานๆ 
แตเดี๋ยวนี้มันหากินไมไดแลว จะเขาไปในรั้วเขาก็ไมได 

ผูถาม เขากั้นร้ัวรอบเลยหรือเปลา  
สมศรี มันเหมือนเปนเมืองของเขาเลย เขาไมเคยมายุงกับเรา เขาไมมาสนใจพวกฉัน

หรอก เครื่องบินมันขึ้น-ลงทางไหนแลวก็ น้ํามันที่มันเหลือจากไอพน ก็ฟุง
กระจายไปทั่ว 

ผูถาม เราเคยรองเรียนเขาไหม 
สมบัติ พวกผมรองเรียน จนไมรูจะรองยังไงแลว เขายังไมเคยลงมาดูเลย สงแตจดหมาย

นานฟาอะไรมาใหก็ไมรู 
ผูถาม เขาชี้แจงมากในจดหมายใชไหม 
สมบัติ ไมใชหรอก คนละเรื่องเลย ไปเอารูปถายกิจกรรมอะไรมาก็ไมรู เอามาลงใหดู แต

ไมใชความเดือดรอนของเรา  เขาก็มีกลุมอนุรักษส่ิงแวดลอมไปแจกน้ําดื่มกับ
โรงเรียน กับชุมชน แลวก็ถายรูปสงมาใหดู ในจดหมายนั่นแหละ 

ผูถาม มันไมเกี่ยวกับเรื่องที่เราเดือดรอนเลยใชไหมครับ 
สมบัติ ไมเกี่ยวเลย 
ผูถาม แลวมีอะไรอีกไหมครับ 
สมบัติ ชวงกอนสรางจะมีฝุนเต็มไปหมด ผมตองขอรองใหเอารถน้ํามาฉีดพน กันฝุนฟุง 

ตองทําตารางรถน้ํากันเลย ไมงั้นชาวบานเดือดรอนกันมากๆ 
ผูถาม เปนเพราะไมมีตนไมบังฝุนหรือเปลา 
สมบัติ จะมีไดอยางไร เขาเอารถไถปาดเรียบไปหมด  คลองเขาก็ดันดินถมเต็ม ไมมีสภาพ

เปนคลองเหลืออยูเลย  ยิ่งตอนนั้น  โถมดินใหมๆ รถดินวิ่งกันทั้งคืน  ฝุนเต็มไป
หมด  พอตอนเชาตื่นลงมาดูบาน  บานเปนสีแดงก็แลวกัน  ใบไมก็แดง 

ผูถาม ทั้งหมดนี้มันเปนผลมาจากการสรางสนามบินใชไหมครับ 
สมศรี ไมนาถาม ใชสิคะ ธรรมชาติเดิมๆ หายไปหมด 
ผูถาม แลวมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ มันเปลี่ยนไปในทางที่ดีบางไหม 
สมบัติ ยังไมเห็นมีเลยนะ 
ผูถาม คงไมใชมั้งครับ (หัวเราะเชนกัน) เอาแบบที่เขามาพัฒนาใหเราหรือเปนผลมาจาก

การสรางสนามบินนะครับ 
สมหมาย ผมก็อยากใหมีนะ แตไมมี ขอตั๋วเครื่องบินฟรีเขาจะใหหรือเปลายังไมรูเลย 
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ผูถาม เร่ืองอื่นๆ มีไหมครับ  ถานึกไมออกผมจะขอถามในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงใน
ดานตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจากการสรางสนามบินสุวรรณภูมินะครับ เร่ิมจากการดําเนิน
ชีวิตนะครับวาเปลี่ยนแปลงหรือไม ในเรื่องของอาหารการกินละครับ มีผลกระทบ
ไหม เร่ิมจากพี่สมหมาย) 

สมหมาย จะเอาแบบไหนละ 
ผูถาม ก็อยางเชนเมื่อกอนหากินแบบไหน กินอะไร  แตพอมีสนามบินพี่อาจจะชอบกิน

อาหารแบบใหมหรือหาอะไรมาทําดัดแปลงขึ้นมา ซ้ือมา หรือดัดแปลงการปรุง
อาหาร ซ่ึงแตกตางจากแตกอน รวมถึงวิธีการกินดวยนะครับ 

สมหมาย ไมมีนะ จะดัดแปลงอะไรที่ไหน ไมมีอะไรจะใหดัดแปลง ไมมีผักปลาแลว 
ผูถาม แลวคิดวาเปนผลมาจากการสรางสนามบินไหม 
สมปอง แตกอนตอนเครื่องบินยังไมขึ้นนะ ผมปลูกมะมวงไว  พอถึงหนามันออกดอก มัน

ก็ติดลูกดกมาก อันนี้เห็นเลย ไดกินตลอด ขายไมทันเลยก็แลวกัน พอตอนนี้
เครื่องบินขึ้น มะมวงไมมีลูก พอมันออกดอกสักพักดอกสีขาว มันก็จะกลายเปนสี
น้ําตาล แลวก็แหงเปนสีดํา ไมติดลูกเลย เหลือบางก็ไอลูกที่มันอยูขางในๆ ใบมัน
บังอยู ขนาดใบมันยังเปนจุดดําๆ เลย แสดงวามันก็ตกลงมาเยอะเหมือนกัน

สมนึก มีละอองน้ํามันเครื่องตกลงมาใสตนไมใบไมบินเต็มไปหมด 
สมพร ตั้งแตมีสนามบินธรรมชาติผิดไปเยอะแตกอนกินน้ําฝน เดี๋ยวนี้น้ําก็ซ้ือกิน ผักก็

ตองซื้อกิน หากินแบบแตกอนไมไดแลว 
สมนึก ตอนนี้เรื่องอาหารการกินตามธรรมชาติมันหาลําบากแลว ที่ทางก็ไมมีเหมือนแต

กอนโดนเวนคืนไปหมด  แตกอนหาปลาไดก็ทําเปนอาหารกินกัน เหลือก็เก็บไว
กินไมตองซื้อ ไมตองหา 

สมพร เมื่อพอมีสนามบินเกิดขึ้น ส่ิงที่เคยทํามาหากินได เดี๋ยวนี้ก็ทําอะไรไมไดเลย        
ไมเหมือนกอน  จะอาบน้ําในคลองก็ไมได ก็ตองใชน้ําประปาอาบแทน เสียเงินคา
น้ํา 

สมศรี ตอนนี้ไมเหมือนเมื่อกอนนี้ พอหากุงหาปลามาได ก็เอามาไวกิน ตอนนี้มันหายาก
เต็มทีธรรมชาติมันเปลี่ยนไปหมดแลว 

สมบัติ แตกอนอาหารการกินหางายกวานี้เยอะมีผักอะไรที่ขึ้นอยูริมบอเล้ียงปลาในนา ก็
เก็บกินได เดี๋ยวนี้ไมมีที่ใหเก็บกินแลว หมดที่เก็บแลว 

ผูถาม คือ ไมมีที่จะปลูกหรือครับ 
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สมบัติ ไมมีที่จะปลูกอะไรแลว ธรรมชาติมันเปลี่ยนไปหมด เขาถมที่ที่เคยเปนทองนาเปน
บอปลาเปนสวนเปนคลองเพื่อทําสนามบินหมดเลย เราอยากจะทําเกษตรเก็บกิน
เหมือนกอนมันก็ทําไมไดแลวมันไมมีที่ดิน  พื้นดินตอนนี้มันเปนคอนกรีตทั้งนั้น
ไมรูจะไปปลูกพืชผักไดตรงไหน จะหาผักหาหญามาทําอาหารกินยากแลว 

ผูถาม แลวในการทําอาชีพละครับ อาชีพเดิมเปล่ียนแปลงไปอยางไรบางครับ เชิญพี่ครับ 
สมปอง ผมก็ทํานามาตั้งแตเด็กๆ 
สมนึก อาชีพแตกอนนี้ทํานา เล้ียงปลา ทําเกษตร เก็บผักบุงขาย 
สมศรี ทําบอปลาสลิด
สมบัติ เมื่อกอนแถวนี้ทํานากันทั้งนั้นแหละผมก็ทํานาเหมือนกัน 
สมหมาย  ผมทําเกษตรมาตั้งแตแรกแลว ตอนนี้ก็ยังเก็บผักขาย 
สมพร พอแมทําสวนทํานาเราเปนลูกก็ชวยเขาทําสวนทํานา 
ผูถาม ก็เปลี่ยนอาชีพ  แตหลายอาชีพนะ   
สมนึก จะวาอยางนั้นก็ได  ตอนโดนเวนคืน  เราทํานาเลี้ยงปลา  ตอนนี้ไมมีนา ไมไดเล้ียง

ปลา ก็เลยมาขับรถมอเตอรไซครับจาง  ที่ขายของเพราะวาแฟนอยากขาย ขายของ
เล็กๆ นอยๆ ไมไดมากอะไร 

ผูถาม เดิมทําสวนทํานากันนะครับแสดงวาการสรางสนามบินมีผลกระทบกับอาชีพเดิม
นะ แลวเปล่ียนไปทําอะไรครับ 

สมพร เลิกทํานาก็มาทํางานโรงงาน แตตอนนี้ออกแลวไมไดทําแลว เพราะถูกเลิกจาง 
สมศรี ปจจุบันทํางานรับจาง 
สมปอง ตอนนี้มาทํางานบริษัท  เลิกงานพอมีเวลาก็มาขับรถรับจาง
สมนึก ขับรถมอเตอรไซครับจาง เก็บผักขายบาง ที่บานก็ขายของ 
สมบัติ เปลี่ยนอาชีพมาขับรถรับจางทั่วไป 
สมหมาย อาชีพรับจาง 
ผูถาม ก็เปลี่ยนกันหมดเลยหรือครับ ในเร่ืองของอาชีพการทํางาน แลวรายไดจากการ

ทํางานมากนอยกวากันอยางไร อาชีพเดิมกับอาชีพปจจุบันนะครับ 
สมหมาย เมื่อกอนทํานา เล้ียงปลาถึงหนาขายทีหนึ่งก็ไดเงินเปนกอนนะรายไดดี 
สมบัติ ชวงที่ผมทํานามีเงินเก็บ แตเดี๋ยวนี้ขับรถมีรายไดเปนวัน มันเปนเบี้ยหัวแตก  ไดมา

ก็ใชหมด  เก็บไมอยู 
ผูถาม ก็รายไดดีนะครับอยางนั้น 
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สมศรี เล้ียงปลา ขายผลไม ขายมะมวงก็รายไดดี คนมาติดตอซ้ือกันเยอะขายไมทันเลย
แหละ แตตอนนี้ไมมีอะไรจะใหขายแลว รายไดนอยลงกวาเกา

สมปอง ผมเลี้ยงปลา พอทํานาหมดหนาทํานาแลวส้ินปก็ออกรถได มีเงินเปนกอน รายได
ตอนนี้ผมวานอยลงกวาทํานา  ทํานาขายขาวทีหนึ่ง ก็ไดเยอะ ริมบอปลาก็ปลูก
มะมวง ขายทีก็ไดเยอะมากๆ 

ผูถาม แลวของพี่คิดวาอยางไหนดีกวากัน 
สมนึก ตอนที่ยังไมโดนเวนคืนมีที่ทํานาถึงหนาเกี่ยวขาว  ก็ขายขาวทีหนึ่งก็ไดเปนแสน

นะ เงินแตกอนนะก็มากอยู ขายผลไม ขายผัก ก็ไดเงิน สมัยกอนแทบจะไมไดใช
สตางคเลย 

สมพร ทําสวนทํานามันก็มีรายไดประจําป เทียบแลวดีกวาตอนนี้เพราะไมมีงานทําอยู
บานทํางานบานอยางเดียว 

ผูถาม ในเรื่องการทํางานมีทานใดจะแสดงความคิดเห็นเพิ่มบางไหมครับ  แลวเร่ืองของ
การเดินทาง สัญจรในชุมชนละครับเปนอยางไรบาง เชน สะดวกดีไหม ใชเวลา
นอยลงไหมหรือมีถนนเพิ่มมีรถบริการมากขึ้นหรือเปลา ครับ 

สมพร ปจจุบันการเดินทางก็สะดวกสบายขึ้น อบต. เขาทําถนนใหมดีกวาเดิมเยอะเลย 
สวนถนนที่วิ่งไปในเขาสนามบินนั้น เขาก็ไมไดใหชาวบานทั่วไปเขาไปใชได
ตามปกตินะ มีร้ัวกั้นบริเวณสนามบินทั้งหมด ถาวิ่งเขาไปก็ตรงไปสนามบิน   
อยางเดียว 

สมนึก ถนนตรงหนาบานเพิ่งสรางเสร็จงบ อบต. เหมือนกันตอนนี้ถนนหนทางเขาถึงบาน
แลวเราก็ดีใจ เวลาเราเจ็บปวยจะไดเอารถมารับถึงที่ ไมตองเดินไกล 

ผูถาม เห็นก็สะดวกดีมีทางเขาหมูบานใชไหมครับ 
สมบัติ มีถนนอีกเสนที่ทาง อบจ. เขามาสรางเอาไวใหเสนตรงวัดกิ่งมันก็มีทางไป

สนามบินอีกทาง วิ่งตรงไปทางลาดกระบัง ทางมีนบุรีแลวก็ขึ้นสะพานสูง            
วนกลับมาเขาสนามบินได ถนนเสนนั้นประชาชนทั่วไปใชได 

ผูถาม สนามบินมาสรางใหหรือครับ 
สมหมาย ถนนทางเดินที่ชาวบานใชก็งบ อบต. สราง ไมวาจะเปนทั้งถนนรถหรือทางเดินเทา

ที่ เขามาในหมูบาน สวนใหญก็งบทองถ่ินทั้งนั้นแหละ ไมเห็นมีงบของทาง
สนามบินมาชวยเหลือเราเลย 

สมปอง ทางในหมูบานเมื่อกอนตรงบริเวณที่เปนเขตสนามบินนั้นเคยเปนทางสัญจรของ
พวกเรามากอน พวกเรานะเดินออกจากบานก็ขามสะพานขามคลองเทวะ ขามไปก็
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เปนถนนรถ แตกอนรถวิ่งไดนะ รถมาจอดบริเวณนี้ได พอเขาถมที่สรางสนามบิน  
เขาก็ปดไมใหใชเลย  ทีนี้รถเขาออกไมไดเลย  ขนาดทางเดินเทาเล็กๆก็ยังไมมีเลย  
ที่ดินตรงนี้กลายเปนที่ตาบอดไปเลย 

สมนึก ทางเขาสนามบินเขายกเปนถนนสูง พอวิ่งไปแลวก็ตองตรงเขาไปสนามบินได
อยางเดียวใหพวกที่จะไปสนามบินใชเทานั้น ทางมันไมไดลงมาที่หมูบานเลย 

สมบัติ เขามีถนนเปนทางวิ่งสวนตัวไมออกมาวิ่งรวมกับเรา ไมอยากใหเราไปยุงกับเขา 
สนามบินไมไดชวยสรางถนนใหเราใชเลยไมไดทําใหบานเราเจริญเลย 

ผูถาม เขาไมมีสวนชวยเราเลยหรือ มีทานใดคิดวาสนามบินมีสวนชวยทําใหเกิดการ
พัฒนาในเรื่องของการเดินทางบางไหมครับ  งั้นก็มาถึงในเร่ืองการประพฤติ
ปฏิบัติตามศาสนา  ขนบธรรมเนียม  ประเพณีวัฒนธรรม  ละครับมีการ
เปลี่ยนแปลงบางไหมครับ เริ่มจากพี่สมพร 

สมพร ยังชวยงานกันดีอยู มีงานวัดงานบุญพวกเราก็ไปชวยกัน 
สมบัติ ทุกอยางยังเหมือนเดิมไมเปลี่ยนแปลง 
สมนึก ทุกคนก็ยังรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีกันดีอยูนะ 
สมปอง ประเพณีวัฒนธรรมก็ไมมีอะไรลดนอยลง ทุกอยางยังปกติ  ชาวบานที่นี่นับถือ

ศาสนาพุทธทั้งนั้น  สนามบินมันจะมาเปลี่ยนแปลงพวกเราไดอยางไร 
สมหมาย การสรางสนามบินไมมีผลในเรื่องของศาสนาหรอก ไมมีใครเปลี่ยนไปนะ วันพระ

ก็ไปทําบุญที่วัดตามปกติไมขาด  ขนบธรรมเนียมเดิมๆนั้น เราก็ยังคงรักษากันอยู
นะ เราเจอผูหลักผูใหญเราก็พูดคุยกับเขาเปนปกติอยูแลว เจอกันก็ทักทายกันถาม
ไถกันเหมือนเดิม 

สมศรี วันสงกรานต เด็กๆ นัดรวมตัวกัน แลวก็ออกไปเลนสงกรานตตามถนนและในวัด
ก็จัดงาน 

ผูถาม แสดงวายังคงยึดถือปฏิบัติกันเหมือนเดิมใชไหมครับ 
สมศรี ฉันวาก็ไมไดเปลี่ยนแปลงอะไร  พวกเราก็ยังยึดถือและทําตามกัน  ประเพณีที่มีอยู

ไมวาจะเปนเรื่องศาสนา  วัฒนธรรม  ส่ิงเหลานี้ไมเปลี่ยนหรอกคะ 
ผูถาม แสดงวา  เร่ืองขนบธรรมเนียมก็ไมเปลี่ยนใชไหม 
สมศรี ไมเปลี่ยน 
ผูถาม ใครทําบุญนอยลงไหม  ไปเยี่ยมผูหลักผูใหญบานไหม 
สมบัติ พวกเราก็พูดคุยกับผูใหญเปนปกติอยูแลว  เจอกันก็ทักทายกันเหมือนเดิม  วันพระ

ก็ไปทําบุญที่วัดตามปกติ 
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ผูถาม ก็คือในเรื่องของศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม  ไมมีการ
เปลี่ยนแปลงไปเลยใชไหมครับ  ยังคงรักษาและปฏิบัติกันเหมือนเดิมใชไหมครับ 

สมบัติ ใชครับ 
ผูถาม ในเร่ืองการปฏิบัติตามอุดมคติ  ความคิด ความเชื่อเดิมละครับ   
สมหมาย พวกอุดมคตินะคิดวามีกันทุกคน สวนตัวแลวคงไมเปลี่ยนหรอก 
สมปอง เร่ืองความเชื่อ ไมไดทําใหพวกเราเปลี่ยนไป 
สมนึก ยังไมเปลี่ยน 
สมพร สนามบินยังไมมีแรงดึงดูดอะไรจะทําใหเราเปลี่ยนไปคิดอยางอื่นที่แปลกไปกวาที่

เปนอยูในปจจุบันไมมีนะ 
สมศรี มันก็เปลี่ยนกันยากนะ ความคิดความเชื่อเราก็มีกันมานานแลวนะ คิดไมออกวามัน

จะเปลี่ยนไปไดอยางไร 
สมบัติ ความเชื่อ ความคิดยังเหมือนเดิมอยู 
ผูถาม ไมเปลี่ยนกันเลยนะครับขอสุดทายในดานนี้  คือ เร่ืองของภูมิปญญาทองถิ่น  มี

การเปลี่ยนแปลงไปบางไหม  ยังคงรักษาและปฏิบัติกันอยูหรือเปลา  เร่ิมที่พี่สมนึก 
สมนึก มันจะศูนยหายไปไหนเครื่องมือเครื่องใช เกือบทุกอยางที่เห็นในหมูบานเปน     

ภูมิปญญาของพวกเราทั้งนั้น 
สมพร ไมคิดวาภูมิปญญามันจะหายไปจากพวกเรา  ไมกวาดบานที่ทําจากทางมะพราว

ปจจุบันเราก็ยังใชอยู 
สมศรี ภูมิปญญานะคิดวาเราใชอยูทุกวันไมมีเปลี่ยนนะ 
สมบัติ ก็ไมเปลี่ยนนะ  ยังถักสวิงใช เวลาจะใชก็เอาไปยอมน้ําตะโก จะไดทนๆ 
ผูถาม ครับ 
สมหมาย เราชาวสวนชาวนาก็ตองมีเครื่องมือหากินแบบชาวบานๆ ทํากันเองเกือบทั้งนั้น 
สมปอง ที่บานบางทีก็ถักแห ถักอวน เอาไวหาปลา  จะไปหาซื้อก็ยาก ถักไวใชเองดีกวา จะ

เอาแบบไหนก็ไดตามใจเรา 
ผูถาม สรุปวา  ดานภูมิปญญา  ก็ยังไมเปลี่ยนแปลงนะครับ  มีทานใดจะเพิ่มเติมขอมูล

หรือไม ถาไมมีงั้นผมขอเขาเร่ืองความเปลี่ยนแปลงที่ทําใหชีวิต ความเปนอยูของ
ทานเปล่ียนไป ในดานความสุขกาย  เร่ิมที่พี่สมนึก 

สมนึก ยังแข็งแรงดีอยูรางกายยังไมมีอะไรเปลี่ยน ยังไมเจ็บไมปวย 
สมหมาย รางกายตอนนี้ยังไมมีอาการอะไร ที่บงบอกวาเจ็บปวย 
สมพร คุยกันไมคอยไดยิน  ตองพูดเสียงดังๆ ถึงจะรูเร่ือง 
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ผูถาม ของพ่ีไมคอยไดยินนะ เสียงมันดังขนาดนั้นเลยหรือ อยางนั้นก็ดังพอสมควรเลยสิ 
แลวมันเปนเยอะไหมครับ 

สมศรี เสียงเครื่องบินที่ขึ้นลงนั้นดังจนทําใหฟงอะไรไมคอยไดยิน ตอนนี้หูไมคอยดี
เทาไร ยังมีละอองน้ํามันที่ฟุงกระจายไปทั่วอาจจะทําใหเปนภูมิแพหรือโรค
ทางเดินหายใจไดงายนะ 

สมบัติ มีแตหูละนะที่ไมคอยไดยิน  เวลาพูดเวลาคุยกันมันไมคอยไดยินตองถามซ้ําวาพูด
อะไรเหมือนกัน 

สมปอง ถาไมมีการปองกันในเรื่องของเสียงของเครื่องบินที่ทําใหชาวบานไดรับผลกระทบ
แลวนะ  ผมวาอนาคตมันตองมีการเปลี่ยนแปลงอีกแนนๆเลย ผมวาเราอาจจะหูตึง 
หายใจติดขัดดวย เพราะดมควันเครื่องบินทุกวัน  อาจจะทําใหเปนโรคปอดอีก 

ผูถาม แสดงวาตอนนี้ยังไมตึงใชไหม 
สมหมาย ยังไมตึง  แตคิดวาในอนาคตตองเปนแนๆ  อะไรสักอยางนึง  ผมมั่นใจ 
ผูถาม แลวในเร่ืองความสุขใจละครับ   
สมศรี เสียงของเครื่องบินก็ทําใหอารมณเสียบาง หงุดหงิดบอย หงุดหงิดงาย อารมณ

เสียเลยเสียงดังมากๆ นารําคาญ 
สมบัติ เร่ืองเสียงเรื่องเดียว มันก็ทําใหเราเปนไปไดหลายอยางแลว ตรงนี้มันเสนเสียงดวย 

30-40 นะ 
สมหมาย สวนใหญก็จะมีเร่ืองเสียงดังรบกวนยิ่งตอนเครื่องบินขึ้น ดูทีวีไมรูเร่ือง จะฟงเสียง

ก็ไมคอยไดยิน ตองเปดเสียงดัง ไมงั้นฟงไมรูเร่ือง 
ผูถาม สวนใหญก็จะรําคาญกับเสียงเครื่องบิน แลวอยางอื่นมีบางไหม   
สมปอง ชาวบานตองทนกับเสียงดัง กับอากาศ  และอื่นๆอีกหลายอยางที่จะมีผลกระทบ

ตามมา บอกวาไมมีผลกระทบคงไมไดหรอก เพราะตอนนี้มันก็กระทบมากอยู 
แลวก็อารมณเสียประจํา ก็มันนอนไมหลับ 

สมนึก ที่บานอุตสาหเสียเงินติดจานดาวเทียมคิดวานาจะชัดกวาปกติ แตแลวก็ดูไมไดอีก 
รูอยางนี้ไมติดตั้งใหเสียเงินฟรีหรอก 

ผูถาม แลวมีอะไรอีกไหมที่ทําใหอารมณเปลี่ยนไป 
สมปอง บางครั้ง ก็มีรําคาญบาง ตอนเครื่องบินขึ้น ดูทีวีไมไดเลยมันไมมีตัว ขาดๆ หายๆ 
สมพร เร่ืองเสียงของเครื่องบินก็ทําใหเราอารมณเสียและเบื่อไดเหมือนกัน 
สมหมาย ก็หงุดหงิด  ใหมๆ นอนกันไมไดเลย อารมณเสียประจํา ก็มันนอนไมหลับนะ 
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สมบัติ ก็เพิ่งจะมาเปนตอนนี้เครื่องบินขึ้น-ลง นี่แหละ ตอนเปดใชสนามบินใหมๆ 
ทรมานมาก 

สมศรี ก็มีอารมณหงุดหงิดบาง  คลายๆ กัน  มันไดรับบางสิ่งที่เหมือนๆ กัน  เสียงดังเปน
ปญหามาก  

สมบัติ เสียงดังไมคอยมีสมาธิ เวลาอานหนังสือหนังหาก็อานไมคอยรูเร่ืองมันหงุดหงิด
นะ 

ผูถาม เปนมานานหรือยัง  หรือเพิ่งจะมาเปนตอนที่เครื่องบินขึ้น-ลง 
สมพร ใช ในที่นี้ก็คงเปนเหมือนกันหมด 
ผูถาม แลวทานไหนมีอะไรที่ทําใหอารมณเปลี่ยนแปลง มีบางไหม ในเร่ืองของการศึกษา

ในชุมชนมีการเปลี่ยนแปลงบางไหม 
สมปอง เขาจะมาสงเสริมอะไรเรื่องความรู เร่ืองการศึกษาในชุมชน เขาก็อยูของเขา อยูคน

ละฝงกันไมมารับรูวามันเกิดอะไรขึ้น เขาคงคิดวาไมใชหนาที่อะไรของเขา 
ผูถาม มีศูนยเรียนรูในชุมชน  หรือมีความคิดวาตองใหบุตรหลาน ไดเรียนสูงๆ เพื่อที่จะ

ไดทํางานในสนามบิน หรือรองรับความเจริญที่จะเกิดขึ้นจากสนามบิน 
สมปอง ไมมีละครับ ก็ปกติมีแคไหนก็แคนั้น  
สมนึก การศึกษาที่มีอยูจะแยลงกวาเกา สนามบินไมไดมาสงเสริมอะไรเกี่ยวกับเรื่องของ

การศึกษาเลย 
ผูถาม แลวไมคิดจะสงลูกเรียนสูงๆ หรือ 
สมนึก ไมคิด  เพราะเขาก็เรียนปกติของเขาอยูแลว เรียนไปตามเกณฑ  เขาอยากเรียนก็สง

เขาเรียน  เขาไมอยากเรียนก็ปลอยเขา   
สมบัติ เด็กแถวนี้จะไปสอบแขงกับใครเขาได ไมมีไดเรียนโรงเรียนเกงๆ หรอก 
สมศรี เสียงที่ดังทําใหเด็กเรียนหนังสือไมคอยรูเร่ือง เรียนไดไมเหมือนเดิม 
ผูถาม แลวไมมีการเรียนรูส่ิงใหมที่เกิดขึ้นเลยหรือ  ไมไดมีการศึกษาตามอัธยาศัยเกิดขึ้น

ในชุมชนบางหรือครับ 
สมบัติ ไมเห็นจะมีอะไรเกิดขึ้นเลย 
สมหมาย โรงเรียนลาดกระบังอยูใกลรันเวย อยูใกลแนวเสนเสียงมาก ก็ไมไดรับการ

ชวยเหลือ เขานาจะมาชวยปรับปรุงโรงเรียนใหกันเสียงของเครื่องบินไดนะ เพราะ
เขาเปนตนเหตุแหงเสียงเลยนะ วันๆ เครื่องบินมันขึ้นกันหลายเที่ยวเหลือเกิน 

ผูถาม แลวของพี่สมพรละครับ  คิดวาอยางไร 
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สมพร โรงเรียนในแถบนี้โดนปญหาเรื่องเสียงกันหมด ไมเห็นเขาจะชวยเหลืออะไรเลย
ทั้งที่ไดรับความเดือดรอนโดยตรงจากเสียงของเครื่องบิน ที่ขึ้นมาจากสนามบิน 

ผูถาม ทางสนามบินไมไดใหอะไร ที่จะชวยบรรเทากับนักเรียนบางเลยหรือ มีการแจก
ทุนการศึกษาไหม 

สมศรี ไมมีเลย  ไมชวยอะไรเลย ทุนมีแตของสมาชิกอบต. กับของนายก อันนี้ไดแนๆ 
ผูถาม อ่ืนๆ มีอีกไหม  แลวในเร่ืองการใชเทคโนโลยใีหมๆ มีบางไหม  เปลี่ยนแปลงไหม 
สมนึก ไมเห็นมีเหมือนกัน ที่มีอยูก็มีแตเกาๆ 
สมพร ยังไมเห็นมีอะไรแปลกใหมนะ  
สมศรี ไมมีเปลี่ยนแปลงในเรื่องเทคโนโลยี 
ผูถาม ก็อุปกรณเครื่องใช ที่อํานวยความสะดวกทั้งหลาย หรืออุปกรณส่ือสาร  อะไรพวก

นั้นละครับ 
สมศรี พวกเราบางบานเขาก็มีกันอยูแลว  ก็ไมเห็นจะมีอะไรใหมๆ เขามาใหเราเลย   
ผูถาม มีสนามบินใกลๆ บาน แลวไมมีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยหรือครับ 
สมบัติ ไมมีนะเทคโนโลยีใหม ไมเห็นใครจะซื้อหรือมีอะไรเลย ถามีปานนี้คุยกันทั่ว

หมูบานแลว 
สมหมาย ที่ใชอยูก็ไมนาจะใหมหรือทันสมัยอะไรนักหรอก 
ผูถาม แลวของพี่ละ  มีเทคโนโลยีใหมๆ มาใชบางไหม 
สมปอง ก็ไมเห็นมีนะ ไมเห็นมีอะไรเลย  สนามบินมีแตจะทําใหเครื่องใชเทคโนโลยีของ

เราพังเร็วข้ึนนะสิ ที่บานติดทรูวิช่ัน บางครั้งยังดูไมไดเลย มีคล่ืนรบกวนตลอด
ตอนเครื่องบินขึ้น 

ผูถาม ขอสุดทายครับ  เร่ืองระบบสาธารณูปโภค ทั่วถึงหรือไม  ดีขึ้นมากนอยขนาดไหน  
เปลี่ยนแปลงไปมากนอยขนาดไหน 

สมศรี โครงการตางก็ไดพวกอบต.เขามาชวยเหลือให สวนมากเราขาดเหลืออะไรก็จะ
รองขอเขาไปเขาก็มาทําให 

ผูถาม การที่มีสนามบินสุวรรณภูมิ  ไมไดทําใหระบบสาธารณูปโภคดีขึ้นเลยหรือครับ  
เชน  มีน้ําไหล  ไฟสวาง  อะไรทํานองนี้ 

สมบัติ ไมตองมีสนามบินเราก็ตองใชน้ําอยูแลว  
สมนึก ไฟสองสวางนะมันอยูบริเวณรั้วของเขาแคนั้น  แสงสวางยังไมขามคลองเลย ทุก

อยางเขาใชเฉพาะของเขาไมออกนอกรั้วมา ไมมีมาใหชาวบานใชหรอก 
สมศรี   ถนนที่เขาสนามบินเขาก็ไมไดใหชาวบานทั่วไปใชไดตามปกติ 
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สมหมาย สนามบินจะมาชวยเหลืออะไรพวกเราไมเห็นมีเลยมีแตทางอบต.ที่มาดูแลเราพวก 
เราไมมีน้ําใชเราก็ขอใหเขาขยายแนวเขตน้ําประปาเขามาใช เราก็ขอใหสมาชิก
อบต.เขามาดําเนินการให เขาเปนตัวแทนเรา เขาก็มาบริการให 

สมปอง ไฟฟาตามถนนทางเดินเขาบานนี้อบต.หมูสาม เขาก็สํารวจแลวก็ทําโครงการมาให 
ทางเดินเขาหมูบาน สะพานเชื่อมกันระหวางหมูก็เปนงบของทองถ่ินเหมือนกัน 

สมพร สนามบินไมไดมาทําให สวนน้ําก็ไหลไฟสวางของเราพอไดอยูแลว 
สมหมาย ผมก็ขอนายกเขาอีกที  ขอขยายระบบน้ําประปา  ใหไดใชทั่วตําบลละครับ 
สมศรี ไฟฟาก็ดวย  ขยายแนวเขตใหมทั้งหมด   
ผูถาม แสดงวาก็ไมมีอะไรเปลี่ยนแปลง  อันเปนผลมาจากการสรางสนามบินเลยใชไหม

ครับ 
สมศรี เปลี่ยนแปลงคะ  แตเปลี่ยนไปในทางที่แยเสียมากกวา  กับชาวบานนะ 
ผูถาม มีทานใดขอเพิ่มเติมการใหขอมูลบางไหม  เรื่องอื่นๆ ก็ไดนะครับ  ถาไมมีผม

ขอขอบคุณผูเขารวมสนทนาทุกทานที่สละเวลามาใหขอมูล  ผมมีของที่ระลึกจะ
มอบใหทุกทาน  และถามีขอมูลบางขอมูลที่มันอาจจะไมครบ  ผมอาจจะตองของ
รบกวนพบทานอีก  และขอขอบคุณสถานที่ดวย  ขอบคุณพี่ๆ สมาชิก อบต. ที่ชวย
อํานวยความสะดวก  ขอขอบคุณครับ 
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การสนทนากลุม  ครั้งที่ 2  (หมู 2) 
 
ผูถาม   ขอแนะนําตัวกอนครับ  ผมชื่อนายพงษวรรณ  ศุขโภคา  กําลังศึกษาปริญญาโท  

มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  มาทําวิจัยสงอาจารย  ผมมาทําวิจัยเร่ือง ผลกระทบของ
การสรางสนามบินสุวรรณภูมิที่มีตอวิถีชีวิตของประชาชน  และมีนองๆ ทีมงาน
ของผมอีก 3 คน ที่มาชวยผมทํางานเก็บขอมูลในครั้งนี้  ผมขอแนะนําคนแรกกอน
ฝงซายมือที่จดอยูช่ือนองผ้ึง  ขางขวามือผมชื่อนองตุก  และที่ยืนถายรูปอยูช่ือนอง
หนอย  ทีนี้ผมจะขอถามคําถามพวกปาๆ และพี่ๆ และขออนุญาตอัดเทป เพราะ
หลายคนเดี๋ยวผมไปเขียนไมถูกและก็ขออนุญาตถายภาพแตภาพไมไดเอาไปลงใน
งานวิจัย คือไมมีผลกระทบใดๆ ก็คือแคสัมภาษณเอาขอมูลเฉยๆ 

คนที่ 5 เอาขอมูลไปทําอะไร 
ผูถาม ทํางานสงอาจารยครับ  คือผมเรียนปริญญาโทอยู  ตองขออนุญาตใหแนะนําตัว

กอนนะครับ  คุณนาชื่ออะไรครับ 
คนที่ 1 ช่ือสมชาย(นามสมมุติ)   
ผูถาม  ช่ืออะไรนะครบั  สมชาย น ะ  อายุเทาไรครับ 
สมชาย อายุ 69 ป 
ผูถาม ทานตอไปครับ 
คนที่ 2 มาลัย(นามสมมุติ)   
ผูถาม   มาลัย  นะครับ  แลวอายุละครับ 
มาลัย 71 ปแลว 
ผูถาม แลวพี่ละครับ 
คนที่ 3 แมน(นามสมมุติ)    42 คะ 
ผูถาม แมน  อายุ 42 ป แลวนาละครับ 
คนที่ 4 มณี(นามสมมุติ)   
ผูถาม มณี 
มณี ใชจะ 
ผูถาม  มณี นะ  แลวของนาละครับ 
คนที่ 5 มณฑา(นามสมมุติ)    (เสียงเบา) 
ผูจด 1 ช่ืออะไรนะคะ 
คนที่ 5 มณฑา  (เสียงดังขึ้น) 
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ผูจด 1 มณฑา 
ผูถาม แลวของนา 
คนที่ 6 ช่ือ มารวย(นามสมมุติ)   
ผูถาม มารวย  นะครับ  แลวของนาละครับ  คนสุดทาย 
คนที่ 7 มาลี(นามสมมุติ)   (เสียงเบา) 70 กวาแลวคะ 
ผูถาม มานี นะครับ 
มาลี มาลี คะ  70  แลว 
ผูถาม แลวนาละบานอยูใกลไกลสนามบินขนาดไหน ชวยเลาใหฟงหนอยสิครับ 
สมชาย พอขามถนนในหมูบานไป  เดินเลาะริมคลองสักรอยวา ก็ถึงร้ัวของเขาแลว 
ผูถาม  ก็ไมไกลนะ 
สมชาย ไมไกล 
ผูถาม ของนาละครับ 
มณฑา ก็อยูละแวกเดียวกัน พอๆ กัน แหละ  เดินนิดเดียวก็ถึงแลว 
แมน เราอยูใกลของรันเวยทางขึ้น  แตเครื่องบินขึ้นตรงริมๆ ขางใน ไมถึงร้ัวหรอก  เคย

ไปดูตอนใหมๆ นะ มันขึ้นหางรั้วเยอะเหมือนกันแตลํามันใหญ 
มณี ถามันวิ่งเลยมาทําไงอะ (หัวเราะ)  สงสัยตกคลองกอนนะ (หัวเราะ) 
ผูถาม ออ! คือ อยูละแวกเดียวกันหมดเลยนะ 
มาลัย ก็มาดวยกันก็อยูดวยกัน  แถบๆ เดียวกัน 
ผูถาม ครับ  ก็แสดงวาอยูไมไกลเทาไรนะครับ  ประมาณ 300 เมตรนะ  แลวมาอยูท่ีนี่

นานหรือยังครับ 
สมชาย ยายมาอยูที่นี่เกือบ 12 ปแลว 
ผูถาม 12 ป แลวนะครับ  แลวแตกอนอยูที่ไหนครับ 
สมชาย แตกอนอยูขอบสนามบิน 
ผูถาม อยูขางในหรืออยูขอบสนามบิน 
สมชาย อยูขอบคลองเทวะ (เสียงเครื่องบินขึ้นดังพอประมาณ) 
ผูถาม ออ!  แลวนาอยูที่ไหนครับ (เสียงเครื่องบินดัง) 
มาลัย นี่อยูลาดกระบัง 
ผูถาม ลาดกระบัง 
แมน ติดคลองลาดกระบัง 
มาลัย ติดกับตรงคลองลาดกระบัง 
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มณฑา นี่ออกหมดแหละ  ที่มานี่โดนหมดแหละ  ติดคลองลาดกระบังกันหมดแหละ 
ผูถาม โดยเวนคืนมาเหรอ (เสียงเครื่องบินดังมาก)  ออ! เขาเวนคืนนานหรือยัง 
แมน โดยเวนคืนมาหมดแหละ 
สมชาย ใชโดนเวนคืนมา 
ผูถาม เขาเวนคืนมานานแลวใชไหม แตเพิ่งมาสราง  แลวก็มาเวนคืนอีกเที่ยวหนึ่งใชไหม

ครับ 
มณี เวนคืนบอ (บอปลา) ก็ประมาณ 12 ป แหละ 
มณฑา ก็ 12 ป 13 ป นะแหละ 
สมชาย เวนคืนมา 30 กวาป นั้นแหละ  พอเปลี่ยนรัฐบาลมาก็มาสรางใหคนละแปดแสน 

แปดแสนเรื่อย 
มณฑา พอเขาไลมาก็มาเลย 
ผูถาม ออ! ตรงนี้เขาเรียกหมูบานแปดแสนใชปะครับ 
สมชาย เออ  แปดแสนสิ 
มณฑา แปดแสนอยูโนน 
แมน มันมีหลายที่  ที่เขาเรียกกัน 
สมชาย ตรงนี้เขาก็เรียกแปดแสน 
มณฑา เขาเรียกแปดแสนที่ไหนกัน  เขาเรียกซอย 
สมชาย เออ ไมรู แตเขาเรียกซอยแปดแสนก็แลวกัน 
แมน ซอยกํานันนะแหละ ซอยแปดแสน 
มณฑา หมูบานอะไรนะ  หมู 2 นะ 
แมน หมูบานกฤษณา 
มณฑา เออ  หมูบานกฤษณา 
ผูถาม ก็คือแตละคนอยูที่นี่มากันไมต่ํากวาสิบป 
มาลี 13 ป 12 ป 
มาลัย 12 ป 
ผูถาม 12 ปนะ 
สมชาย 12 ป ยาง 13 ปนี้ 
ผูถาม ก็ที่ยายมาจากตรงที่โดนเวนคืน 
มารวย มาพรอมๆ กันหมดแหละ 
มณฑา ตรงโนนไลมา ก็มาตรงนี้ 
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มารวย ไลมา  ก็มาซื้อตรงนี้เลยแหละ 
ผูถาม ถามความรูสึกหนอยครับ  ชอบไหมที่มีสนามบินอยูใกลๆ แบบนี้ 
สมชาย ชอบเหมือนกัน แตเสียงดังไปหนอย 
มารวย ชอบก็ชอบ แตเสียงมันดังนะ เสียงดัง 
สมชาย ดังหึ่งๆ ดังหึ่งๆ มาหึ่งๆ ไปหมด 
มณฑา กลางวันไมเทาไร  แตกลางคืนเสียงมันดัง ตี 4 ตี 1  มันเอากันแลว 
มารวย กลางคืนโทรทัศนมันดูไมได เสียงดัง 
มณฑา พอเสียงมันดังแลว ดูไมไดแลว 
มาลี หูอยางเงี้ย  เรียกไมคอยไดยินแลว 
มาลัย มันดังเหมือนกัน  มันดังมากเหมือนกัน 
แมน กลางคืนมันนะดังมาก 
มณฑา กลางคืนนะดังจริงๆ นะ  ตอนกลางวันนานๆ จะดังแรงๆ สักที 
ผูถาม แตก็ไมไดรับเกียจอะไรสนามบินใชไหม 
สมชาย ไม  ไมรังเกียจหรอก 
มณฑา อยากจะขึ้นเหมือนกัน  ขามันไมคอยดี  ไมมีสตางคดวย  เอา! แตก็อยากนะ 

(หัวเราะดัง) มีสตางคจะไปขึ้นแลว 
แมน คือเครื่องบินมันหนักนะ  เปนเครื่องบินบรรทุกสินคา มันบินขึ้นอยูใกล  พอบินไป

ไกลยังไงละ  มันก็ดังไง 
มารวย เออ! มันดังตอนขึ้นนะ 
แมน มันไมชินนะ 
ผูถาม คือชอบที่มันมาอยูแถวบานเรา เพราะวาเราจะไดเจริญ  แตกค็ือรําคาญที่มีเสียงดัง 
แมน เพราะวาเราไมเคย  เด็กไมเคยอยู 
มาลัย แบบกลางคืนนะ บางทีงี้หลังคาสังกะสีมันดัง (หัวเราะดังๆ) 
มณฑา สังกะสีบุบๆ จําไดเลย (หัวเราะกันเสียงดัง) ตีหนึ่งไปแลวละทีนี้เอาเลยละ (หัวเราะ

กัน) 
มณี ก็มันเลนเอาลําใหญๆ มาแลน (หัวเราะ) 
ผูถาม แลวสภาพแวดลอมทางธรรมชาติมันเปลี่ยนแปลงไปบางไหมครับ 
มารวย อ้ือ ยังไมมีเปลี่ยน  ยังไมมีนะ  ตอนนี้ยังไมเปลี่ยน 
ผูถาม  แลวอากาศที่หายใจเปนอยางไรบาง 
แมน มันก็ไมดีเหมือนกอน แตก็ยังไมมากเทาไร 
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มารวย สูอยูสวนไมไดหรอก ตนไมก็เยอะกวานี้ 
มาลัย ที่นี้อากาศรอนกวา เพราะธรรมชาติมันนอย มันไมมีพื้นที่นะ เงยหนาไปก็หลังคา

แลวบานมันต่ําไมโปรง  ลมแรงกวากอนกลัวหลังคาบานปลิวเหมือนกัน 
สมชาย แถวนี้ก็ไมเปลี่ยน ถาอยูในบานก็คงไมเทาไร  มีแตหูละนะที่ไมคอยไดยินนะ 
ผูถาม มันเปนผลมาจากอะไร  จากเราแกลงเองหรือมีผลมาจากเครื่องบิน 
สมชาย เวลาอายุมากขึ้นอาจจะมีบาง  มันก็คละเคลากันไป 
ผูถาม ก็คือมีผลเร่ืองของเสียง ทําใหระบบทางหูไมคอยดี 
สมชาย หูอ้ือ  คือมันอื้อไปหมด เสียงดังมากๆ นารําคาญ 
มาลี พูดคอยๆ ไดเมื่อไหร 
ผูถาม ที่พูดอยูนี้มันดังปกติหรือเปลา หรือวามัน 
แมน ก็ไมรูก็ตั้งแตมาอยูที่นี่ ก็ตองตะโกนคุยกันแบบนี้ 
ผูถาม แตกอนก็พูดกันปกติใชไหม  แตเดี๋ยวนี้พูดกันแรงขึ้น 
แมน เมื่อกอนอยูริมคลองมันเปนบานที่หางๆกันไง  คือตางคนตางอยูนะ เปนบานไมนะ 
สมชาย หางกันไมมากหรอก พูดธรรมดาก็ไดยิน 
มารวย  บานไมเปนหลังๆ พายเรื่ออยูในคลอง คุยกับคนอยูบนบกยังไดยินเลย 
แมน แตเดี๋ยวนี้อยูแบบติดๆกัน มันใกลกันเกินไป แตใกลกันกับพูดเสียงดังกวาอยูไกลๆ 
ผูถาม เปนกันทุกคนไหม 
มาลัย ชวงนี้แหละที่พูดกันดังนะ 
ผูถาม ถาอยูกันแบบนี้เราพูดเสียงดังแลวถาออกไปขางนอกเราพูดเสียงดังไหมหรือไดยิน

ปกติไหมครับ 
มารวย ก็นอยนะ ก็ไมคอยจะดัง เราอายคนอื่นเขาดวย (หัวเราะ) 
มณฑา เอะอะเสียงดังโวยวาย เสียงดังไปคนก็มองนะ 
แมน หนูวาไมคอยดังนะ เวลาอยูขางนอก 
ผูถาม ครับ แลวเร่ืองการอยูการอาศัยเปนไงบางครับ  มีผลกระทบไหม ก็คือยายออกมา

จากทางโนนมาใชไหมแลวมาอยูทางนี้ 
มณฑา  จะเริ่มมีการกอสรางสนามบินสุวรรณภูมิเกิดขึ้นแลว พวกเราตองยายที่อยูอาศัย

ออกจากที่เดิมที่โดนเวนคืนไป ตองไปหาที่อยูใหม 
สมชาย เขาก็มีจดหมายมาบอกเมื่อสิบกวาปที่แลว ใหเราเตรียมตัวยายออกไปจากที่อยู

อาศัย เพราะวาจะมีการสรางสนามบินแลวใหหาที่อยูไดแลว 
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มาลี เขาจะเอาที่ไปสรางสนามบิน พวกที่ดื้ออยูไมยอมยาย ตอนหลังพวกนี้ก็โดนไล 
ยายออกกันหมด 

ผูถาม แลวเปนไงครับ บานแคบลงมากไหม 
มารวย ตองหนีจากฝงที่สรางสนามบินมาอยูที่ตรงนี้ ก็อยูแบบติดๆกัน มันใกลกันเกินไป

คับแคบ บานที่อยูมันติดกันเกินไปอึดอัดไมนาอยูเลย 
ผูถาม ที่เกาดีกวาใชไหม 
มณี พอมาอยูตรงนี้แลวรูสึกอึดอัดอยูแบบไมคอยเปนสวนตัวไมอิสระเหมือนแตกอน 
แมน มาอยูติดๆ กันแบบนี้ไมเหมือนกอนนะ  เพราะเมื่อกอนนี้เรานึกจะออกไปไหนก็

ได มันไมมีร้ัวไมมีอะไรมากั้นแบบนี้ รูสึกวามันไมอิสระ 
มาลัย ตรงนี้มันคับแคบกวาเดิม แตกอนมันกวางกวานี้ ไมอุดอูอยูสบายๆแตที่นี้มัน

ติดๆกันไปหมด มันไมโลงนะ 
ผูถาม ก็คือเอาเงินที่ไดจากการเวนคืนมาซื้อตรงนี้กัน ไดกันเยอะไหมครับ 
มณี ซ้ือตรงนี้ยังไมพอเลย 
สมชาย มันเหลือสามแสน ที่ดินไดหาสิบตารางวาเอง 
ผูถาม ออ ไดกันคนละหาสิบตารางวา 
แมน หาแสนนะจะซื้อไดแคไหนกัน ก็ไดแคนี้แหละ เพราะไดจากเวนคืนมาแปดแสน

เทานั้น 
มาลัย ไดมาแปดแสน ถาซ้ือที่เกิน บานก็ไมมีอะไรจะปลูกนะ 
มณี ที่ดินแคหาสิบตารางวาซื้อหาแสนนะไมใชถูกนะ เขาเวนคืนเราไปไรละส่ีพันเอง 
ผูถาม มีผูใดที่เพิ่มเติมขอมูลในเรื่องนี้อีกไหมครับ  ถาไมมีผมขอไปในเรื่องของ อาหาร

การกิน นะครับ สนามบินมีผลกระทบตอการกินอาหารไหม การกินอาหารยังปกติ
ไหมหรือเปลี่ยนไปอยางไรบางครับ 

มารวย แตกอนนี้หาผัก หาปลากินกันงายจริงๆ  แตเดี๋ยวนี้ไมมีที่ใหหากินแบบแตกอนได
แลวไมมีที่ใหหาแลว 

แมน ไมมีแลวเพราะมันไมมีที่ใหไปหาเหมือนสมัยกอน 
ผูถาม เพราะอะไร หรือเกิดอะไรครับ 
มาลัย เขาถมที่เพื่อทําสนามบินหมดเลย พื้นที่ที่เคยเปนสวนเปนคลองก็โดนถมหมดเรา

จะไปหาปลาหาอะไรๆแบบที่เคยเปนมาเมื่อกอนนี้คงไมมีที่ใหหาแลว 
แมน พอมีสนามบินเกิดขึ้นมาสิ่งที่เราเคยทํากินเคยหากินกันแบบแตกอนมันก็เร่ิมหมด

ไป เคยหาปลาหากุงมากินในครอบครัว หรือวิธีหาอาหารมากินกันอยางชาวบานก็ 
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มณี ตอนอยูที่บานเกาผักสวนครัวที่หลังบานเยอะอยากจะทํากินอะไรกินก็เดินไปเก็บ
เอา พริก ผักตางๆ หาไดงายไมตองซื้อใหเสียเงินเลย ปจจุบันตองซื้อทุกอยางได
นอยดวย ราคาก็แพง 

มาลี ฉันวาเราไมคอยไดทํากินกันเอง เหมือนกอนนะ หุงหาก็ลําบากแตกอนเยอะ 
มณฑา ของแพงซื้อเขานะ  ไดนอยกวาดวย 
ผูถาม ก็คือคาครองชีพสูงกวาแตกอน  แลวก็เปลี่ยนวิธีการกินมาเปนการซื้อ 
มณี ก็ซ้ือสิ อะไรทุกสิ่งทุกอยางก็ตองซื้อ 
มาลัย เดี๋ยวนี้ของกินตองซื้อเอาทั้งหมดแหละ ไปเดินหาแบบแตกอนไมมีแลว 
มณฑา อาหารการกินตอนนี้มันหาไดไมเหมือนกอน มันมีเขมาควันและละอองน้ํามันจาก

เครื่องบินตกลงไปในน้ํารอบๆ สนามบิน ทําใหเราไมกลานําพืชผักไปทําอาหาร
กินกลัวเปนอันตรายตอสุขภาพ 

สมชาย เกษตรสวนครัวมันก็ทําไมไดนะ มีแตคอนกรีตทั้งนั้น หากินยาก แกแลวดวย 
มาลี จะเดินไปหาผักในคลองก็ตายหมด  เขาฉีดยาฆาหญาไว 
ผูถาม ใครเปนคนฉีดครับ 
สมชาย ก็ อบต. สิ เขาฉีดหญาที่มันขึ้นในคลอง  มันขึ้นเยอะเต็มคลองไปหมด 
มาลี ยามันก็ไปโดนผักบุงตายตามหญาไปครับ ใบเหลืองหมด 
แมน น้ําเนาหมด  หญามันตาย  เหม็นเนา 
มณฑา เขาไมฉีดก็กินไมได (เสียงแข็ง) กินไมไดหรอก เหม็นเนา 
ผูถาม แลวควันเครื่องบิน น้ํามันเครื่องบิน  มันลงมาบางไหม  ทําใหน้ําเนาเสียนะครับ 
สมชาย น้ํามันที่มันเหลือจากไอพน ก็ฟุงกระจายไปทั่วตามหลังคาบานก็มี ตามตนไมก็มี

ในคลองก็มี 
ผูถาม มีทานใดจะใหขอมูลเพิ่มไหมครับ แลวเร่ืองของการพักผอนหลับนอนละครบั เปน

อยางไรบาง หลับสบายไหมครับ 
มารวย จะนอนหลับสบายไดอยางไรก็บานแถบนี้อยูในแนวเสนเสียงหมดแหละเครื่องบิน

ขึ้นตรงนี้ เราเห็นเครื่องบินคอยๆบินต่ําผานหลังคาบานมาพอผานไปไดนิดเดียว
เสียงมันก็จะดังมากเลยเสียงมันดังตามหลังมานะ ขนาดเครื่องบินไปแลว 

มณี เสียงเครื่องบินมันดังอยางมากตอนเครื่องบินขึ้น สังกะสีมันดังกอกๆ แกกๆ 
หลังคาดังปบๆ เหมือนจะหลุดอยางงั้นแหละ  กลางคืนสิแยเลย  ถาบานสองชั้น 
ขางบนไมตองนอนหรอก 
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มาลัย กลางคืนมันนะเสียงเครื่องบินที่มันขึ้นนะดังมาก ขึ้นกันทุกๆหานาทีไดมั้งขึ้นทั้ง
คืนเลย แลวจะนอนยังไง 

มาลัย นอนกันไมคอยหลับลูกๆก็ยังเล็กอยู เสียงมันดังรบกวนอยูตลอด 
ผูถาม ตรงนี้มันดังมากเลยหรือ 
สมชาย ดังสิครับ 
มณฑา เวลาเครื่องบินขึ้นนั้น ทิศทางการขึ้นมันตรงหลังคาบานพอดีเลย และที่บานอยูใน

แนวเสนเสียง ตอนเปดใชสนามบินแรกๆ ยิ่งหนาหนาวเสียงเครื่องบินจะดังมากๆ
นอนไมหลับหรอกทั้งคืนแหละ 

มณี ตรงนี้แถบเสนเสียงละ 
มาลี เจาหนาที่มาสํารวจแลวบอกวาตรงนี้เปนแนวเสนเสียงสีแดงดัง 30-40 
ผูถาม เสียงดังทั้งวันหรือเปลา 
แมน เสียงของเครื่องบิน กลางคืนดังกวากลางวัน  กลางวันนานๆ จะดังสักที 
สมชาย พอชวงเวลาตีหนึ่งไปแลวละทีนี้เอาเลยละ ดังไปเลยทั้งคืน เพราะกลางคืนมันเงียบ

อยูแลว เลยไดยินแตเสียงเครื่องบินอยางเดียวเลย 
ผูถาม อยางนี้นาเห็นใจนะครับ แลวการเดินทางสัญจรในชุมชนละครับ การเดินทาง

สะดวกไหม  แมน ครับ 
แมน จะออกไปขางนอกก็เดินไปขึ้นรถสองแถวหนาบานงายขึ้น  เดินออกไปนิดเดียวก็

ถึงถนนแลว 
ผูถาม แสดงวาดีขึ้น 
มาลัย การเดินทางการสัญจรดีขึ้น สะดวกสบายไปมางายดี 
มณี ตอนนี้ถนนหนทางก็ใหญขึ้น  รถวิ่งเยอะ  ถนนทําใหม มันกวางกวาเกา รถ

มอเตอรไซคเขามาจอดถึงบานเลย 
มณฑา ปจจุบันรถวิ่งเขาไปถึงบานแลว สะดวกดี จะไปขางนอกก็สะดวก 
มาลี ถาพูดถึงการเดินทางตอนนี้ดีขึ้นกวาเกาเยอะ เพราะแตกอนตองพายเรือ เดี๋ยวนีม้รีถ

นั่งแลวไมตองพายเรือเหมือนกอน(หัวเราะ) 
มารวย ถนนหนทางที่จะไปสนามบินมันตองเขาทางถนนบางนา มันก็เปนทางของเขา วิ่ง

ไปในสนามบินไดอยางเดียวไมผานบานเรา เราใชกับเขาไมได 
ผูถาม ออ! สะดวกรถไปสนามบินใชคนละทางกันหรือครับ  
สมชาย ทางเขา-ออกมันของสนามบินไมไดเชื่อมกับหมูบานเลย ตรงไปสนามบินอยาง

เดียว ชาวบานใชไดเสียที่ไหน 
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ผูถาม สนามบินเขาสรางใหชาวบานหรือ 
สมชาย ทางเขาชุมชน ถนนตางๆ ลวนเปนงบทองถ่ินทั้งนั้นแหละครับ 
ผูถาม  ออไมมีการพัฒนาจากสนามบินเลยนะ 
สมชาย  ไมมีเลย สนามบินไมชวยเลย 
ผูถาม  แลวเร่ืองการประพฤติปฏิบัติตามศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณีวัฒนธรรม  

เปลี่ยนแปลงไปบางไหมครับ 
สมชาย เร่ืองศาสนาผมคิดวาสนามบินคงไมมีผลกระทบกับพวกเรา มันไมใชเร่ืองเลนๆนะ 
แมน ประเพณีเกาๆ ก็ยังปฏิบัติกันอยู  เมื่อสงกรานต ยังพาลูกไปเลนสาดน้ํา  ประเพณี

รับบัวที่นี่ก็ทํากันทุกปไมมีขาด คนพื้นที่ก็จะเขารวมงานกันตลอด เพราะเราทําสืบ
ทอดกันมานานแลว 

มาลัย ชาวบานสวนใหญไมมีใครเปลี่ยนศาสนาหรอก ไมมีใครเปลี่ยนไปนับถือคริสต
หรืออิสลาม 

มณี ก็ไมไดเปล่ียนศาสนา  ไมมีใครเปลี่ยนไปนับถือคริสตหรืออิสลาม  กลัวโดนขลิบ  
แกแลวไมเปลี่ยนหรอก 

มณฑา ประเพณีรับบัวที่นี้ก็ทํากันทุกป  มันก็ยังทํากันอยูนะ  วัฒนธรรมอะไรๆ มันก็ไม
นาจะเปลี่ยน   

มารวย วันพระคนยังไปทําบุญกันเต็มวัด ยิ่งถนนหนทางไปงายแบบนี้ คนก็ไปทําบุญกัน
เยอะ 

มาลี ก็ไมมีอะไรลดนอยลง ทุกอยางยังปกติ  ชาวบานที่นี้นับถือศาสนาพุทธทั้งนั้น  
พระมาหนาบานตอนเชาๆ ก็ยังตื่นใสบาตร 

ผูถาม แลวคิดวาสนามบินชวยสงเสริมอะไรบางไหมในเรื่องของประเพณี  วัฒนธรรม 
หรือศาสนา หรือทําใหลดนอยลงหรือเปลาครับ 

แมน ไมเห็นมีนะ คงไมลดลงหรอก 
สมชาย ไมมีหรอก 
มณฑา เขาอยูทางโนน จะมาสงเสริมทําไมที่นี่ 
ผูถาม เร่ือง การปฏิบัติตามอุดมคติ  ความคิด ความเชื่อเดิมละครับ เปลี่ยนไหม 
มาลี ความคิด ความเชื่อทั้งหลายยังไมเปลี่ยนไป 
มารวย เราคงไมเปลี่ยนความรูสึกนึกคิดเพียงเพราะสนามบินมาอยูใกลบานหรอกนะ 
มณี พวกเราก็ยังไมเปล่ียน ความคิด ความเชื่อ เดิมๆ ที่เคยเชื่อถือกันมาตั้งแตสมัย

โบราณนะ(ส่ันหัว) 
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ผูถาม ส่ันหัวนี่ไมมีหรือคิดไมออก (หัวเราะ) 
มณี (หัวเราะ) ไมมีอะไร 
มณฑา ไมไดเปลี่ยนความคิด ความเชื่ออะไรไมรูจะเปลี่ยนไปทําไม 
สมชาย อุดมคติ ความคิด ความเชื่อ ก็ไมเห็นมีอะไร เปลี่ยนนะ 
มาลัย ก็ยังไมเปลี่ยนนะอุดมคติความเชื่อก็ยังมีเหมือนเดิม 
แมน เราอยูกันในหมูของเรา อยูกันมาแบบไหนแตเดิมก็อยูกันแบบเกานะ ไมได มีใคร

เปลี่ยนนะ   ปาเขาก็นุงผาถุงใสเสื้อคอกระเชาเหมือนเดิม 
ผูถาม ก็ไมมีใครเปลี่ยนนะ หรือไมกลัวเปลี่ยนก็ไมรู (หัวเราะ) สนามบินมีสวนทําใหเรา

มีความคิดเปลี่ยนแปลงไปบางไหมครับ ปาครับ 
มณฑา ไมมีหรอก   
มณี ไมคิด 
แมน ไม  ไมรูวาเขาจะสรางรันเวยใหมเมื่อไร 
มาลัย ไม 
สมชาย ไม 
มารวย คงไมไดคิดอะไร 
ผูถาม ไมมีใครคิดวาสนามบินทําใหพวกเรามีความคิดที่เปลี่ยนไปนะครับ  เออ! แลวเรือ่ง

ภูมิปญญาละครับ  คิดวาเปลี่ยนไปบางไหม  ยังคงอยูไหมหรือสูญหายไปหมดแลว 
สมชาย เอาแบบไหนละ 
ผูถาม ก็คือ  การทําเครื่องมือเครื่องใชหรือที่สืบทอดกันมาตั้งแตสมัยโบราณ แบบๆนั้น

นะครับ หรืออะไรก็ไดที่เปนภูมิปญญา 
สมชาย ภูมิปญญาที่ชาวบานเคยปฏิบัติกันอยางไร ตอนนี้ก็เปนอยางนั้น ยังไปดักปลาไหล 

ไดเลย ใชกระบอกไมไผดักนะ 
มาลัย ยาสมุนไพรเปนภูมิปญญาที่ทํางายๆไมตองซื้อ  เคยทําใหลูกกินบอยๆไป เปนแก

ไอ แกไขก็ไดนะ ใชไดผลดีดวย 
มณฑา ที่บานก็ยังทํายอดักปลาเองเอาไวใชยกปลาในคลอง 
มาลี ตามคลองเห็นยอไหม บานริมคลองเขามีกันเกือบทุกบานแหละ  และอีกหลาย

อยางตองขึ้นอยูกับวา จะทําอะไร เอาอะไรมาใชในตอนนั้นๆ 
แมน พวกๆ บดยาสมุนไพรเปนภูมิปญญาไหม 
ผูถาม เปนครับ 
แมน เออ! มีนะทําใหลูกยอยๆ แกไอ แกไข 
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มารวย ยังใชสมุนไพรพื้นบานมาทําเปนยารักษาโรคอยู(หัวเราะเบาๆ) 
มณี ภูมิปญญามันมีเยอะนะ มันใชทีเดียวไมหมดหรอก  อยูที่วาเราจะเอามาใชทําอะไร 

อาชีพบางอยางก็ตองใชภูมิในการทําแตถาเราเลิกทําเราก็ไมไดใชภูมิปญญาแลว 
ผูถาม ก็คือยังใชภูมิปญญากันอยูนะครับ  สนามบินไมไดมีผลกระทบกับภูมิปญญาที่มี

มานะครับ      มีทานใดจะใหขอมูลเพิ่มเติมไหมครับ  ถาไมมี งั้นผมขอไปถามใน
เร่ืองการทํามาหากินตามอาชีพเดิมของทาน เปนอยางไรบางครับ 

มณี  เดิมเลยทํานาแลวก็เปลี่ยนมาเลี้ยงปลากอนโดนเวนคืนยังเลี้ยงปลาอยู  
มาลัย อาชีพเดิมทํานา มีเล้ียงปลาสลิดบอปลาดวย 
สมชาย  แตกอนทําสวนทํานาและ เล้ียงปลา  
มาลี   แตกอนทํานา  เล้ียงปลา  
มณฑา ที่บานทํานากันหมด  
มารวย ที่บานก็ทานาเหมือนกัน 
แมน  ทํานากันหมดเลย  มีบอปลาบางปลูกมะมวงบางผสมๆกันไป 
ผูถาม  เลิกทํานา เล้ียงปลาแลวไปทําอาชีพอะไรตอครับ 
มณี ไมมีที่ไมมีนาแลว จะทําอะไรกิน แกก็แกแลว จะใหไปทําอะไรที่ไหน ลูกๆเขาก็

ทํางานเลี้ยงเราอยูแลว เราคงไปทําไมไหวแลวละ 
แมน ปจจุบันนี้ไมไดทําอะไร อยูบานเลี้ยงลูกเหมือนกัน 
มณฑา ตอนนี้ไมไดทํางานแลว อยูบานเลี้ยงลูก สามีทํางานคนเดียว 
สมชาย ไมไดทํานาแลวที่ดินเราก็ไมมี อายุก็มากแลวคงทําไดก็แคขายของเล็กๆนอยๆอยู

กับบาน 
มาลัย ที่ดินก็โดนเวนคืนเอาไปสรางสนามบินหมดแลว ก็ตองเลิกทํานาเลิกเลี้ยงปลา 

ตอนนี้ก็ไมไดทํางานแลว โรงงานคงไมรับแลวละอายุก็มากดวย ลูกๆเขาก็คงไมให
เราไปทํางานดวยเขาใหอยูบานเฉยๆ 

มารวย ไมไดทํางานอะไรนาก็โดนเวนคืนไปหมดแลว ไมรูจะไปทําตรงไหนที่ก็ไมมีแลว 
บานก็แคบไมมีที่ปลูกอะไรเลย ก็อยูบานหุงขาวใหลูกๆกินตอนเขากลับจากทํางาน 

มาลี แกแลวไมรูจะไปทํางานอะไร นาที่เคยทําอยูก็โดนสนามบินไปหมด ก็เลยไมมีที่
ทํากินก็ตองอยูบานกันเฉยๆ ใหลูกเขาเลี้ยง 

ผูถาม แลวคิดวารายไดจากประกอบอาชีพแตกอนกับปจจุบันตอนไหนดีกวากันครับ 
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สมชาย ตอนนี้รายไดลดลง สมัยที่ยังทํานา เล้ียงปลา มันไดเงินเปนกอน  ริมๆ บอก็มีตน
มะมวงเก็บขายที่ก็เปนหมื่นแลว นี่แคมะมวงอยางเดียว ขายของตองรอคนมาซื้อ
ไมใชวาจะขายดีทุกวันนะเปน เบี้ยหัวแตกหมดแหละ 

มาลี ตอนนั้นเลี้ยงปลานาจะมีรายไดดีกวาตอนนี้ ที่นั่งอยูบานไมไดทําอะไรเพราะไมมี
ที่จะทํามาหากิน 

มารวย แตกอนนี้ขายขาวขายปลาไดเงินเยอะ ตอนนี้ไมมีรายไดอะไรเลย 
มาลัย สนามบินไดเวนคืนที่ดินที่เราเคยใชทํานา เล้ียงปลา ปลูกมะมวงเอาไวขาย ทําให

เราไมมีที่จะทําอะไรเลย แตกอนขายขาว ขายปลาสลิด ปหนึ่งไดแสนกวาบาทนะ 
ตอนนี้ไมไดทําอาชีพอะไรเลยไมมีรายไดเหมือนแตกอน 

มณฑา พอเขาสรางสนามบินเราก็ไมมีนาไมมีบอปลาทําแลว เหมือนคนตกงานไมมีงาน
ทําไมมีรายไดอะไรไมเหมือนตอนที่เรายังมีนามีบอปลาขายทีละหลายๆหมื่น
รายไดก็ถือวาดีกวาตอนนี้นะ 

แมน สนามบินเอาที่ทํากินเราไปหมดแลว ก็เลยไมไดทําอะไร รายไดตอนนี้ไมมีเลย รอ
รับเบี้ยผูสูงอายุจากอบต.เดือนละหารอยบาท เดือนๆไมคอยพอกินหรอกรายได
นอยกวาตอนนาอีก 

มณี ตอนนี้ไมไดทําอะไรเปนอาชีพเลย ไมมีรายไดเหมือนแตกอนที่ทํานา  ที่ทางทํามา
หากินก็ไมมีแลวเปนสนามบินหมดแลว จะมีที่อาศัยอยูก็นอยทําอะไรไมไดหรอก 
ก็ไดลูกๆหลานๆเขาเลี้ยงดูนี้แหละ 

ผูถาม ครับผม เอาละเรื่องตอไปนะครับ เปนเรื่องชีวิตความเปนอยูของทานเปลี่ยนแปลง
ไปอยางไร มากนอยขนาดไหน หลังจากที่มีสนามบินเกิดขึ้นครับ  

แมน เอาเรื่องอะไรละ 
ผูถาม ขอโทษ ขอโทษทีครับ ผมลืมบอก เอาดานความสุขกาย รางกายกอนครับมีอะไร

เปลี่ยนไหม 
แมน ยังไมมีนะ 
มณี แหม! หูมันจะตึงหรือปาวก็ไมรูนะ 
ผูถาม แลวมันตึงหรือยังละครับ  ตอนนี้ตึงหรือยัง 
มณี ยังไดยินอยู แตมันเบานะ 
ผูถาม เปนมานานหรือยังครับ 
มณี ก็ไมนานนะ 
ผูถาม เปนผลมาจากเสียงเครื่องบิน หรือวาเปนเอง 
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มณี ไมแนใจนะ แตมันไดยินเบากวาแตกอนนี้นะ 
ผูถาม แลวเวลาไปขางนอก หูไดยินเหมือนเดิมหรือไดยินเบา 
มณี ก็เปนแบบนี้เบาๆ นะ  ก็ไมรูวาแกหรือเสียงมันดังแรงก็ไมรู 
ผูถาม พอจะประมาณไดไหมครับวา เปนเพราะมีสนามบินแลวทําใหหูตึงไดไหม 
มณฑา พอยายบานมาอยูที่นี่ไดยินเสียงที่พูดกันเบากวาแตกอนนี้นะ หูมันเปนอยางไรก็ไม

รูสิฟงไมคอยไดยิน บางทีตองอานปากนะวาพูดอะไร(หัวเราะ) 
มณี ไมแนใจวาเปนอะไรบางหรือเปลา ยังไมไดตรวจ ก็เลยไมรูเหมือนกันวารางกาย

เปลี่ยนแปลงอะไรบาง 
สมชาย ตั้งแตมาอยูที่ใหมนี่ ตรงทางขึ้นลงของเครื่องบิน เวลาจะคุยกันก็ตองตะโกนคุยกัน

แบบนี้ทุกวัน มันฟงไดไมดีเหมือนแตกอน 
มาลี เรียกไมคอยไดยินแลว เรียกใกลๆยังไมคอยไดยินเลย ขนาดอยูขางรั้วยังไมไดยิน  
ผูถาม แลวของ พี่ละเปนอะไรบางไหม  เอาที่รางกายนะ 
แมน ฟงอะไรไมคอยรูเรื่องพูดคอยๆ ไดยินเสียงเสียเมื่อไหร ยิ่งหูไมคอยดีแลวยิ่งตอน

เครื่องบินขึ้นนะ เลิกพูดไปเลยไมไดยินหรอก 
มาลัย หูฉันตอนนี้ ใครเรียกไมคอยไดยินแลวเสียงมันอื้อไปหมดตอนเครื่องบินขึ้นนะ 
มารวย เพราะเสียงมันดังกลบเสียงเราหมดเลย  ตองรอใหมันบินไปไกลๆกอนก็พอจะพูด

กันรูเร่ือง มาอยูที่นี่แหละเปนโรคหูอ้ือไปเลย 
ผูถาม แลวเปนบอยไหม 
มาลัย ก็ไมบอยนะ 
ผูถาม แลวทําไมถึงคิดวาเปนเพราะสนามบิน 
มาลัย ไมรูสิ  อาจจะไมใชก็ได ฉันก็ไมรู   
ผูถาม แลวเปนหรือไมเปน เอางี้ตอนนี้เปนไหม ดู 
มาลัย ตอนนี้ไมเปน 
ผูถาม คร้ังสุดทายเมื่อไรครับ 
มาลัย จําไมได 
ผูถาม เอา! งั้นก็ไมใชสนามบินทําใหเปนแลวละ เปนเองหรือเปลาครับ 
มาลัย อาจจะเปนเองก็ได  เราอาจจะคิดมากไปหรือไงนะ 
ผูถาม อันนี้ผมก็ไมรูนะ  แลวมีทานอื่นเปนแบบนี้ไหมครับ หรือลูกหลานเปนมีไหมครับ  

เงียบหมดเลยนะ  ก็คงสรุปวาคิดเองนะ แตถาเปนอีกก็บอกผมดวยนะ  ผมจะไดมา
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ดูวาเปนผลมาจากสนามบินหรือเปลานะ เอาเรื่องของความสุขใจ ดีกวาครับ  จิตใจ
เปนอยางไรบางตั้งแตมีสนามบิน 

มณฑา ในอนาคตยังไมรูวาเขาจะขยายสนามบินอีกหรือเปลา ก็กังวลอยูนะ เราคงไดรับ
ผลกระทบอีกแนๆเลย 

มาลี เครื่องบินขึ้นทีเสียงดังทําใหบานสะเทือนเลยนะนอนๆอยูก็ตกใจนะ กลัวบานพัง
เหมือนกัน 

ผูถาม มันดังขนาดนั้นเลยหรือครับ 
มารวย ตอนกลางคืนที่บานโทรทัศนมันดูไมได เสียงดังกลบเสียงละครหมดภาพก็ลมๆ

หายๆ 
มณี กอนนอนสวดมนตไหวพระไหวเจาไมถูก ตอนเครื่องบินมันขึ้นทีหนึ่งบานมันสั่น

ปบๆปบๆ พอมันบินไปแลว ตองเริ่มสวดใหมเปนบอยๆ 
ผูถาม อยางนี้จิตใจกังวลไมครับ หรือเปนปกติ 
มณฑา ก็ปกติ  แตกลัวสังกะสีมันจะหลุด(หัวเราะ) ฝนมันจะตกมาเปยกนอนไมได 
ผูถาม นี้ผมไมแนใจนะวาปากลัว หรือกังวลหรืออะไรกันแน  ดูเหมือนไมกลัวเทาไรนะ 
มณฑา มันก็ดังทุกวันมันคงไมหลุดหรอกชินแลวละ 
ผูถาม ถามทานอื่นบาง แลวพี่ละครับ 
แมน กําลังดูหนังอยูมันๆ ภาพกับเสียงมันก็หายไป มันดูไมปะติดปะตอ เปนอยางนี้ทุก

วันเลยมันก็เสียอารมณในการดูหนัง 
มาลัย จะสรางรันเวยใหมเมื่อไรก็ไมรู และจะมาสรางตรงแถบไหน ใกลๆบานเราหรือ

เปลาก็ไมรูสึกกลัววาพวกเราจะไดรับผลกระทบมากกวานี้คงหนีไปไหนไมได 
สมชาย อารมณหงุดหงิดบาง เสียงดังรบกวนเปนปญหามาก 
ผูถาม ก็คือทุกทานหงุดหงิดกับอารมณเสียบางนะครับ แลวเร่ืองของการศึกษาในชุมชน

ละครับ มีการเปลี่ยน   แปลงไหม เมื่อมีสนามบินเกิดขึ้น เร่ิมที่คนสุดทายกอนครับ 
มาลี ฉันแกขนาดนี้แลวคงไมไดเรียนแลวละ ถึงเรียนก็ไมรูเรื่อง อานหนังสือก็อานไม

คอยเห็นแลว จะมองยังตองหล่ีตามองเลย(หัวเราะ) 
ผูถาม คือวาการศึกษาในที่นี้ไมไดเนนที่พวกทาน อาจจะหมายถึง การมีโรงเรียนเพิ่มขึ้น 

มีศูนยการเรียนรูในชุมชน มีการเลือกสถานศึกษาที่ดีๆใหลูกหลานไดเรียนสูงๆ มี
การสงเสริมการศึกษา สนับสนุนการศึกษาที่มีอยูใหดีขึ้นกวาเกา หรืออะไรตางๆที่
เกี่ยวกับการศึกษาของทุกๆคน ที่เปนผลมาจากการสรางสนามบินนะครับ 
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สมชาย เรื่องที่ เกี่ยวกับการศึกษาและสนามบินจะมาชวยเหลือนะ ไมเห็นจะมีอะไร
เปลี่ยนแปลง ไมเห็นจะมีอะไรใหม ไมไดมาสงเสริมเลย เด็กๆไมมีสมาธิในการ
เรียนหนังสือ  มีแตเสียงดังที่เกิดจากการขึ้นของเครื่องบินนี่แหละที่เปนปญหากับ
การเรียนการสอนจนทําใหเด็กเรียนหนังสือไมรูเรื่องมากกวา  เร่ืองการศึกษาใน
ชุมชนไมดีขึ้นยังไงก็ไมดีขึ้น  ดูแลวนาจะแยลงกวาเกาดวยซํ้าไป 

มาลี มีแตการเรียนการสอนแยลงนะสิ สนามบินทําใหเกิดปญหาเรื่องการศึกษาใน
ชุมชนแนนอน แตกอนตอนยังไมมีสนามบินการเรียนการสอนดีกวานี้ เคยถาม
ผูปกครองของเด็กอนุบาลที่เรียนอยู เขาบอกเด็กๆไมคอยไดนอนกลางวันกลับ
บานมารองงอแง เด็กโตๆก็ทําการบานไมคอยไดบอกวาเรียนไมรูเร่ือง 

ผูถาม สนามบินเขาไมไดเขามาชวยบางเลยหรือเร่ืองของการศึกษาการเรียนดานตางๆ
ใหกับทางหมูบานเรานะครับ 

มณี มีลูกมีหลานคงไมใหเรียนแถวๆ นี้แน เพราะมันกลับมาบนเกือบทุกวันเรียนไมรู
เร่ือง แลวหนูจะไปสอบที่ไหนไดไปแขงกับใครได 

มาลัย พอมีสนามบินเกิดขึ้นแลวไมคิดที่จะใหลูกๆเรียนโรงเรียนแถวๆนี้หรอก มีแตจะ
สงลูกไปเรียนไกลๆสนามบิน ไมอยากใหไดยินเสียงเครื่องบินรบกวนการเรียน
มากกวา คงไมใหเรียนที่นี่แน 

มารวย เร่ืองการศึกษาในชุมชนไมมีมาชวยอะไรเลย  มีแตทางสมาชิก อบต. กับของนายก
ที่มาแจกทุนของนักเรียนตามโรงเรียน 

แมน เวลาเครื่องบินขึ้นทีหนึ่ง มันมีทั้งเสียงดังและอีกอยางเด็กมันก็เลนกันทายวาเปน
เครื่องบินของประเทศอะไรลําใหญหรือลําเล็ก อยางนี้แลวเด็กนักเรียนจะเรียนรู
เร่ืองไดอยางไร คงไมมีสมาธิเรียนหรอก 

ผูถาม แลวทานตอไป 
มณฑา โรงเรียนที่ไดรับผลกระทบจากปญหาเรื่องเสียงดังที่มากที่สุดเปนโรงเรียนคลอง

ลาดกระบัง เพราะมันใกลเสนเสียงมาก 
ผูถาม อยากไดที่เรียนดีๆที่ทางสนามบินสรางใหใชไหม 
แมน โอย มันไดก็ดีสินะ  ตอนนี้มีแตจะสงลูกไปเรียนไกลๆสนามบิน ไมอยากใหไดยิน

เสียงเครื่องบิน มันรบกวนการเรียนมากกวาสงเสริมนะ  
มาลี มีลูกมีหลานคงไมใหเรียนแถวๆนี้แน มันกลับมาบนเกือบทุกวันเรียนไมรูเร่ือง  
ผูถาม อยูโรงเรียนอะไรครับ 
มาลี โรงเรียนคลองลาดกระบัง 
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ผูถาม แสดงวาก็อยูใกลเสนเสียงใชไหม 
มารวย ติดกับเสนเสียงเลย แตมันไมมาชดเชยใหโรงเรียนหรอกนะ 
แมน มีลูกเล็กอยูคน คงไมใหเรียนที่นี่แนเลย  เพราะขนาดเราอยูเฉยๆมันยังดังเลย แลว

เด็กๆเขาเรียนนะมันจะเรียนรูเร่ืองไดอยางไร คงไมมีสมาธิเรียนหรอก  ยอมเสีย
เงินใหลูกนั่งรถไปเรียนขางนอกดีกวาเปลืองหนอยก็ยอม 

สมชาย เด็กแถวนี้จะไปสอบแขงกะใครเขาได ไมมีไดเรียนโรงเรียนเกงๆหรอก 
ผูถาม การศึกษาไมดีเลยหรือครับ 
แมน มีแตแยลงนะสิ  เคยถามผูปกครองเด็กอนุบาล วาเด็กเปนไง เขาบอกไมไดนอน

กลางวันกลับบานมารองงอแงนาลําคราญ  
ผูถาม มีทานใดจะใหความเห็นเรื่องการศึกษาอีกไหมครับ งั้นผมขอไปที่เร่ืองของการใช

เทคโนโลยี มีการเปลี่ยนแปลงการใชเทคโนโลยีที่ดีขึ้นไหม   มีอะไรใหมๆเขามา
ในชุมชนของเราบางครับเริ่มที่พี่กอน 

มาลัย  จะเอาเทคโนโลยีที่ไหนกัน ไมเคยเห็นนะ ก็ที่นี่มันกันดารขนาดนี้  
ผูถาม คืออาจจะไมไดใชเองโดยตรง อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง หรือพัฒนาบริเวณ

โดยรอบหรือเปนสิ่งของใหมๆที่เราหามาใชไดเพราะคิดวามีสนามบินแลวทําให
เราใชไดสะดวกขึ้น ทํานองนี้ครับ  

มาลี เห็นแตเสาเรดา  นั่นแหละ ที่เปนเทคโนโลยีที่ทันสมัย  
แมน ที่นี่ยังไมทันสมัยมั้ง ไมเห็นมีนะ เทคโนโลยียังไมเขามาเลย 
มณี โทรทัศนมันเปนไหม 
ผูถาม ก็เปนนะครับ เพิ่งมีเมื่อตอนมาอยูที่นี้หรือมีมานานแลวครับ  
มณี มีดูตั้งแตตอนอยูริมคลองแลวละ 
ผูถาม อยางนี้ไมใหมเลยครับ 
มณี ตอนนี้ยังไมเห็นมีใหมๆเลย 
มณฑา ไมเห็นมีเทคโนโลยีใหมๆในบานเราเลย 
มารวย ไมเห็นมีเหมือนกันนะ 
ผูถาม ไมเปนไร ไมมีก็ไมเปนไร แลวใครมีบางหรือเห็นบางไหมครับวามีการ

เปลี่ยนแปลง 
สมชาย ชาวบานเขาก็มีเทคโนโลยีใชกันตามปกติอยูแลว อาจจะไมทันสมัย แตก็ไมเห็นจะ

มีอะไรใหมๆ เขามาใหเราอีกเลย (หัวเราะ) 
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ผูถาม ไมเปนไร สําหรับคําถามในขอสุดทาย เร่ืองของสาธารณูปโภค ครับมีทั่วถึงไหม
ครับ หรือมีเพิ่มขึ้นมากไหม  มีการเปลี่ยนแปลงไหมที่มาจากสนามบินสุวรรณภูมิ
นะครับ  

สมชาย ที่บานกอมีทอประปาทอใหมใหญกวาเดิม เขามาในหมูบานแลวนะ   
มาลัย ถนนก็นาจะของ อบต.ไฟฟาก็ของ อบต. สะพานก็ อบต. เห็นมีแตปายโครงการ

ของ อบต. 
แมน ไอพวกสนามบิน จะมาสรางอะไรใหที่ไหน ขอกันเองทั้งนั้นไมวาน้ําหรือไฟฟา 

ผูถาม แลวคิดวาสนามบินมีสวนชวยใหมีทอประปาหรือสาธารณูปโภคขึ้นมาบางไหม 
สมชาย มันก็มีมาตั้งนานแลวนะ แตตอนนั้นเห็นมันทอเล็กกวานี้นะ มีอยูกอนสนามบิน

สรางอีกนะ  ทอมันเล็กและบานมันก็เยอะน้ํามันก็ไมคอยไหล ไหลนอย บานไหน
เปดกอนก็ไดน้ําไหลมากกวาตองรอตอนกลางวันคนไมคอยอยูกัน น้ํามันจึงไหล
หนอย ก็มันใชกันทั้งหมู 2-3-10 

มาลัย พอเขากลับจากทํางานมาพรอมๆกัน เปดใชกันเกือบทุกคนน้ํามันไหลไมทันหรอก 
ใครอยูตนๆทางก็จะไดเปรียบกวาบานไกลๆปลายๆทาง 

มณี พวกสมาชิกอบต.ก็มาสรางไวใหตามแผนพัฒนาของเขา ทอน้ําประปาที่เขา
หมูบานก็ตองอาศัยพาดตามถนนทางเขาบานนี้แหละ  ไฟฟาถนนดับก็บอกเขา เขา
ก็มาซอมให 

ผูถาม แลวไมคิดวาถนนหนทางที่มันดีมีไฟฟามีน้ําประปาขึ้นเนี่ย  มันเปนผลมาจาก
สนามบินที่เกิดขึ้นขางๆบานเรา 

มณฑา สมาชิกอบต. เขาก็จับงบประมาณมาให ไฟสองสวางตามทางเดินเทาเขาหมูบาน
กําลังจะซอมเปลี่ยนใหใหมสวางกวาเดิม 

แมน ที่มีใชอยูเนี่ย ทั้งถนนทั้งน้ําทั้งไฟนี่ก็ขอมาจากอบต.เขาทั้งนั้นแหละ เขาเปน
ตัวแทนเขาไง 

มารวย ขอน้ํามาไดทอมาถึงหนาบานแตพอจะใชน้ําก็เสียคาตออีกหกพันกวาบาท ไมใช
ขอมาฟรีๆนะ ถาสนามบินเขามาชวยจาเงินใหก็ดีสิ เนี่ยเสียกันคนละหกพันๆ
ทั้งนั้นแหละคนที่ใชนะ 

ผูถาม แลวคาวางทอคาเสาไฟเราเสียไหม เขาเก็บเทาไร 
มาลี ทั้งถนน ทั้งน้ํา ทั้งไฟนี่ก็ขอมาจาก อบต. เขาทําใหทั่วทั้งตําบลแหละ  
ผูถาม ก็คือวาสนามบินไมไดชวยอะไรเราเลย ไมมีการเปลี่ยนแปลงเลย 
มารวย สนามบินไมไดชวยเรื่องน้ําเรื่องไฟกับพวกผมกับชาวบานเลย 
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ผูถาม ขอย้ําคําถามนะ  สนามบิน  ไมมีไมมีสวนชวยใหพวกทานไดมีถนนมีไฟมี
น้ําประปาหรืออ่ืนๆที่เปนประโยชน ใหพวกเราเลยหรือครับ 

สมชาย ไมเห็นมีเสาไฟใหมๆตนใหญๆมาปกในหมูบานเลย การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจาก
สนามบินเรายังไมเห็นมี 

ผูถาม มีทานใดที่จะใหขอมูลอีกไหมครับ เร่ืองอื่นๆก็ไดนะครับ 
สมชาย อยากฝากใหเขาชวยเรื่องเสียงนะ มันดังมากๆ ขอใหชวยหาอะไรมาชวยพวกเราให

ลดเสียงดังลงไดบางก็ยังดี 
แมน ขอใหมาดูแลใสใจพวกเราหนอย พวกเราเดือดรอนนะ และอีกหลายๆคนที่เขายัง

ไมไดรับคาชดเชยจากทางสนามบินเลย  
มณี บอกเขาชวยเอาเงินมาใหเราเร็วๆนะ  
มณฑา อยากไดที่บังเสียงไมใหมันดังนะ  และก็มาเปลี่ยนหลังคาใหดวยละเอากระเบื้อง

นะติดแอรใหดวย 
มารวย ใหเขาหาที่อยูใหมใหไดไหม เอาแบบที่มันไมไดยินเสียงนะ เอาไกลๆสนามบิน

เลย ไมอยางนั้นก็มาติดแอรที่บานใหดวยก็แลวกัน 
ผูถาม แลวปาละครับมีอะไรจะฝากหรือจะถามบางไหมครับ 
มาลัย ก็อยากใหเสียงเครื่องบินมันดังนอยๆหนอย ขอกันหองเปนกระจกใหก็ไดนะและก็

อยากใหเขามาดูสารทุกขสุกดิบเราบางนะ 
ผูถาม มีทานใดจะใหความคิดเห็นเพิ่มอีกไหมครับ ถาไมมีแลวผมขอขอบคุณทุกทานที่

ไดเขารวมสนทนาและใหขอมูลกับผม ผมก็มีของที่ระลึกเล็กๆนอยๆใหกับทุก
ทานนะครับ ขอบคุณครับ 
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การสนทนากลุม  ครั้งที่ 3 (หมู 10) 
 
ผูถาม   ที่นี่บรรยากาศดีนะครับ ศาลาริมน้ําหายากแลวนะครับ สวยดีนะครับ สวัสดีครับ

ผมชื่อ พงษวรรณ  ศุขโภคา  เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี  ปริญญาโท
ครับ วันนี้ผมมาเก็บขอมูลเพื่อทํางานวิจัยเร่ืองผลกระทบของการสรางสนามบิน
สุวรรณภูมิที่มีตอวิถีชีวิตของประชาชน  ในการศึกษาครั้งนี้ผมเลือกศึกษาตําบล
ราชาเทวะ ในหมูที่ 2,3 และ 10 ครับ  และผมขอแนะนําทีมงานอีกสามคนนะครับ  
เร่ิมจากคนจดนองตุก นองผ้ึง และคนถายรูปนองหนอยครับ  ในการพูดคุยในวันนี้
ผมอยากไดขอมูลที่เปนผลกระทบจริงๆ ที่เกิดขึ้นนะครับ  ผมลืมขออนุญาตอัดเทป
และถายภาพ เพื่อใชในการเขียนขอมูลที่พวกทานใหอีกครั้ง  เพราะจดตอนนี้
อาจจะไมทัน ผมขออนุญาตนะครับ และผมก็ขอใหทุกทานแนะนําตัวเองทีละทาน
นะครับ    ขออายุและอาชีพดวยครับ 

คนที่ 1 ช่ือบุญสม(นามสมมุติ)  อายุ 53 ป อาชีพขับรถรับจางและเปนสมาชิกสภา อบต. 
หมู 10 

คนที่ 2 ช่ือบุญมา(นามสมมุติ)    อายุ 57 ป  เปนแมบาน 
คนที่ 3 นางทองคํา(นามสมมุติ)    รับจางเย็บผา 
คนที่ 4 ช่ือบุญรอด(นามสมมุติ)    อายุ 53 ป  เปนแมบาน รับจางในสนามบิน 
คนที่ 5 ทองดี(นามสมมุติ)    อายุ 55  แมบาน 
ผูถาม แบบเดียวกับพี่ทองคําหรือเปลาครับ 
ทองดี ใชจะ แบบเดียวกัน แถวๆ นี้แมบานที่วางๆ ก็จะรับจางเย็บผากันทั้งนั้น 
ผูถาม เออ! ตรงนี้ก็ไมไดไกลจากสนามบินนะ  เพราะขามคลองไปก็เปนร้ัวของสนามบิน

แลว  และของพี่ละครับ  ชวยเลาใหฟงบาง  อาชีพเดิมเปนอยางไรครับ  
ทองดี ที่บานทํานากัน อยูตรงเสาไฟนั่นแหละ เห็นไหม  นาของฉันอยูตรงนั้นแหละ 

(หางจากริมคลองประมาณ 150 เมตร)  มีสัก 35 ไรได แตกอนทํานา  หลังๆ ก็เลิก
มาเลี้ยงปลาแทน  ปลูกกลวย ปลูกมะมวง  พอโดยเวนคืนก็ยายมาพรอมๆ กัน   

ผูถาม แลวพี่ละครับ 
บุญรอด อาชีพเดิมทํานาอยู ตอนนั้นโดนเวนคืนก็ไมรูทําอยางไร  เพราะนาที่ทําอยูเราเชา

เขาทํา  พอเขาโดนเวนคืน  เราก็ไมมีที่ทําแลว  แตก็อาศัยอยูมาไดอีกหลายสิบป  
ตอนหลังไมไดทํานา  กลาๆ กลัวๆ เพราะไมรูวาเมื่อไร  เขาจะสรางสนามบิน  ก็
เลยขอเจาของที่เขาทําเปนบอเล้ียงปลา  เล้ียงแบบธรรมชาติ   
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ผูถาม แลวตอนที่โดนเวนคืนครั้งหลัง  พี่ไดเงินไหม 
บุญรอด ไดแปดแสนเหมือนกัน  ก็มาซื้อที่นี่แหละ 
ผูถาม แลวพี่ละครับ 
ทองคํา อาชีพทํานา แตนาที่ทําเชาที่เขาทําเหมือนกัน และก็เล้ียงปลาบาง ปลูกมะมวงบาง 
บุญมา แตกอนทํานาและปลูกกลวย ปลูกมะมวง 
ผูถาม ทํานาเยอะไหมครับ  แลวนาเปนของเราเองหรือเปลาครับ 
บุญมา ใชจะ นาเปนของฉันเอง  มี 50 ไรจะ 
ผูถาม พี่ละครับ 
บุญสม มีนาอยูหลายสิบไรอาชีพก็ตองทํานา ทําบอปลาดวยนะมีเวลาวางก็ฟนหญาใหมัน

กินก็พอแลว  มันโตเองตามธรรมชาติ 
ผูถาม อยูในสนามบินหรือเปลาครับ 
บุญสม อยูสิแตกอนคนทํานาเลี้ยงปลาอยูในสนามบินหมดแหละทีมันตองสองหมื่นกวาไร

นา  คือตอนนั้นตอนโดนเวนคืนนะผมยังไมรูเร่ืองหรอกเด็กๆ อยูเลย  แตก็อยูที่เดิม
มาตั้งนาน  ผมอายุไดสัก 20 กวาๆ พอเขาก็แบงใหลูกๆ สองคน คนละเทาๆ กัน  พี่
กับพอผมเขาก็ยังทํานาอยู แตผมไมไดทํา ผมทําบอปลา  เราวัยรุนนะติดหลอติด
เที่ยวดวย แตกอน (หัวเราะ) 

ผูถาม อยูที่นี่กันตั้งแตเกิดนะ   
บุญสม ใชครับ 
ผูถาม แลวขอถามวาชอบไหมที่มีสนามบินอยูใกลๆ บาน ของทาน 
บุญสม จะวาอยางไรดีละ  จะวาชอบก็ชอบนะ  จะไมชอบก็ไดนะ  มันเปนอยางนี้ คือ ถา

สนามบินมันไมสรางความเดือดรอนใหมันก็ดีนะ  เพราะมันก็สรางความเจริญ
ใหกับเรานะ ก็คือชอบที่มันเปนความเจริญนะ อันนี้ขัดไมไดหรอก แตที่ไมชอบ
เพราะมันสรางผลกระทบใหกับเราดวยเหมือนกัน 

ผูถาม ก็คือมีทั้งดีและไมดีนะ แลวของพี่ละครับ 
บุญมา ก็ไมไดเกียจนะ แตถาเขาปรับปรุงเรื่องเสียงใหเบาลงก็คงจะดีกวานี้นะ 
ทองคํา มันก็เปนความเจริญนะ  แตเสียงมันดังนะรําคาญมากกวา 
ผูถาม คือ ไมเกียจที่มีสนามบินอยูใกลๆ บาน แตรําคาญเสียงเครื่องบินมันดังรบกวน แลว

พี่ละครับคิดอยางไรครับ 
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บุญรอด ก็คงเหมือนๆ กันนะ มันเกิดเปนสนามบินแลวนะ คนเขาก็รูจักกันหมดแลว อยู
ใกลๆ บานเราดวย ใหเครื่องไปขึ้นทางอื่นไมไดหรือ ตรงที่ไมมีบานคนนะ ก็นาจะ
ดีนะ 

ทองดี เจริญดี  แตเสียงดัง 
ผูถาม ทุกคนดูจะไมไดรังเกียจนะ คิดวามันทําใหเจริญขึ้น แตก็มีผลกระทบเรื่องเสียงนะ

ที่ทําใหไมชอบ แลวในเรื่องของการเวนคืนที่ดินนะครับ  นอกจากที่เลามาตอนตน
แลวมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับ 

บุญสม ก็ไมมีนะ  เราก็ขอใหเขาหาที่อยูใหมใหกับเรา แตเขาบอกวา เขาไดเวนคืนไปแลว  
และชาวบานก็ไดรับเงินชดเชยไปแลว ไมสามารถเรียกรองอะไรไดอีกแลว 

ผูถาม พอจะมีเอกสารหรืออะไรบางไหมครับที่เกี่ยวกับเรื่องการเวนคืนนะครับ 
บุญรอด ตอนนั้นนอนรองไหเลย  ก็ไมรูจะทําไงนะ (หัวเราะ) 
ผูถาม แลวเปนมาอยางไร จึงไดแปดแสน 
บุญสม โอโฮ สนุกมาก ตอนนั้นนะ ประกาศเลยนะ “ใครเขามาทีกู กูจะยิงแมงหมด” เปน

เร่ืองเปนราวเลย  ประทวงกัน  ปลุกระดมชาวบานกัน 
บุญมา ไปหมดแหละเด็ก คนแกไปหมด (หัวเราะ) เดินไปกัน 
ผูถาม ไปที่ไหนครับ 
บุญสม ไปหลายที่ กระทรวงก็ไป แตไปที่แรกก็ที่แคมปคนงานตรงริมติดฝงลาดกระบัง 

ไปบอกใหมันออกไป มันก็ไมยอม มันไปแจงตํารวจมาจับเรา 
บุญสม เจาหนาที่มากันเยอะ ของสนามบินทั้งนั้นเลย  ชาวบานก็เยอะ ตอนหลังตองตั้งโตะ

เจรจากันนะ 
ผูถาม แลวพวกเราเขารวมไหม 
บุญสม เขาเอาแตแกนนํา ตัวแทนชาวบาน  กํานันเบิรดตอนนี้เปนนายกอบต. แลวก็

นายอําเภอ ไปประชุมหาขอยุติกัน 
ผูถาม ผลเปนไงครับ 
บุญสม ก็นี่แหละครับ ขอมาไดครอบครัวละแปดแสนก็ยังดี 
ผูถาม ทําไมถึงไดแคนี้ละครับ 
บุญสม เราก็รูตั้งแตตนแลวละ แตมันไมรูจะทําอยางไรนี่ 
ผูถาม แลวยายมาอยูฝงนี้กี่ปแลวครับ หลังจากโดนเวนคืน 
บุญมา สิบกวาป 12-13 ป แลวละ พอโดนครั้งสุดทายก็มาเลย 
ผูถาม ตรงไหนที่เขาเรียกชุมชนแปดแสนครับ 
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บุญรอด ตรงนี้ก็แปดแสน 
ทองดี ตรงไหนที่เขาไดเงินแลว เขาไปอยูเขาก็เรียกชุมชนแปดแสนทั้งนั้นแหละ   
ผูถาม ผมไปตรงหมู 2  เขาก็เรียกชุมชนแปดแสน ผมก็เลยไมรูตรงไหนแปดแสน 
บุญสม ก็ทุกคนที่โดนเวนคืน ไปซื้อที่อยูใหมไปกันเปนกลุมๆ ไปอยูตรงไหน เขาก็เรียก

แปดแสนหมดแหละ  ตรงนี้เขาเรียกแปดแสน หมู 10  ตรงหมู 2 เขาเรียกแปดแสน
หมู 2  นั้นแหละไปอยูตรงไหนก็แปดแสนแหละ (หัวเราะ) 

ผูถาม เปนอยางนี้นี่เอง  ถามเรื่องอื่นตอ  เอาเร่ืองของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ ทาน
คิดวามันเปลี่ยนแปลงไปหรือไม มากนอยเพียงใดครับ   

บุญมา ที่เห็นๆ นะคือสภาพพื้นที่มันเปลี่ยนไปละ ทองนาเมื่อกอนมันรับน้ําไดเยอะ
มากกวานี้  เดี๋ยวนี้มันโดนถมหมดแลว  ในพื้นที่สนามบินไมมีทางระบายน้ําทาง
อ่ืนๆเลยนอกจากทางระบายที่สนามบินขุดขึ้นใหม บางทีก็ระบายไมทัน  ยิ่งฝนตก
ตอเนื่องก็ตองระบายออกมาทางคลองเทวะนี้แหละ  บางครั้งทําใหน้ําทวมถึงพื้น
เลยนะ  ซ่ึงแตกอนไมเคยทวมเลย 

ผูถาม เพิ่งจะมาเปนตอนเปดใชสนามบินใชไหมครับ 
บุญมา ใช  แตกอนน้ําก็ขึ้นลงปกตินะ  เดี๋ยวนี้ไมใชแลว น้ําในคลองเมื่อกอนใชอาบไดใช

ซักผาได เดี๋ยวนี้ไมมีใครกลาใชแลว 
ผูถาม ทําไมละครับ 
บุญมา น้ําอะไรๆ ทุกอยางจากสนามบิน กลับมาลงคลองหมดแหละ ก็ไมรูวามัน 
 สะอาดหรืออะไรขนาดไหน ไมกลาใชหรอก  
ทองคํา ตนไมมันไมมีเลยตรงฝงโนนนะ  ลมมันพัดแรงกวาเกา ฝนตก ธรรมดาลมฝนมันก็

แรงอยูแลว  ตอนนี้นากลัวกวาเดิมหลังคาแทบปลิว เมื่อกอนยังมีตนไมชวยบังไว
บาง 

บุญสม เราตองเลี้ยงปลาในคลองแทนในบอแลว ไมมีที่ดวย เล้ียงแบบเย็บตาขายเปนมุงนะ 
แลวก็เอาปลามาปลอย  บางทีน้ําเสียมา ปลาตายที่เกือบหมดมุงเลยนะ  นาขําไหม 
เมื่อกอนเลี้ยงขาย ไมเล้ียงก็จับกินงาย  กระโดดลงคลองสวิงคันหนึ่งก็หาปลาได
แลว  ยกยอก็มีปลา หางายจะตาย เดี๋ยวนี้หาไมไดแลว ไมเหมือนกอนแลว 

ผูถาม ธรรมชาติเปลี่ยนไปเยอะขนาดนี้เลยหรือครับพี่ 
บุญสม วันนั้นผมดําน้ําไปผูกเชือกมุงปลานะ อยูในน้ํายังไดยินเสียงเครื่องบินเลยนะ (ขํา

มาก) แลวอยางนี้ปลามันจะทนอยูกันไหวหรือ  มันก็คงจะหนีเหมือนกับคนปา 
(หัวเราะ) เรายังหนีกันเลย (หัวเราะ) 
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บุญรอด เวลาฝนตกมันก็ชะเอาละอองน้ํามันที่ติดตามตนไมใบหญาลงไปในคลอง  มองลง
ไปเห็นน้ํามันลอยเปนฝาเลย  ก็มันเปนอยางนี้เลยทําธรรมชาติที่เคยมีมันเสีย
หมดแลว สภาพน้ําคงไมดีเหมือนแตกอนปูปลาที่เคยอาศัยคงหมดไป  ยิ่งไมมี
ตนไมไวกรองอากาศ ยิ่งแลวเลย  

บุญรอด แคนี้ก็แยแลวนะ ไมเอาละ 
ผูถาม เร่ืองของอาหารการกินที่หายากไหมครับแลว ทําอยางไรกัน 
บุญรอด สมัยกอนชาวบานหาอาหารการกินกันงายกวานี้  อาหารที่เราทํากินทุกอยางแทบ

ไมตองซื้อเลย จะเอาอะไรจะทําอะไรกินก็เขาสวนไปหาเอาได เชน หาปลาในลํา
คลอง ในบอปลาที่เล้ียงไว  กลางคืนก็จับกบเอามาแกงกินกัน 

ทองดี แตกอนอาหารการกินมันไมไดซ้ือหาอะไร  ผักก็ปลูกไวกินเอง ปลากุงก็เล้ียงเอง 
ทํากินเอง หางายมาก  

บุญสม เดี๋ยวนี้เร่ืองอาหารการกินไมเหมือนกอนเราอยากกินเยอะๆก็ตองซื้อเขา อยางดอก
แค  ผักบุง  ผักตําลึง  มะเขือ พริกอะไรพวกนี้ แตกอนมันขึ้นเอง มากจนตองตัดทิ้ง
ไมอยางนั้นมันรกทางเดิน  เราอยากจะหาอะไรมาทํากินเดินไปทางไหนทิศไหนก็
เจอก็เก็บเอามาทํากินกันเอง  แตตอนนี้ถาไมปลูกเอาไวไมมีทางไดกิน 

ทองคํา ตอนเย็นๆ  เมื่อกอนทํากับขาวกินเอง  หากับขาวเอาตามทองไรทองนา  พอโดน
เวนคืนยายที่อยูมาก็ตองมาซื้อกับขาวเขากิน  ตองซื้อเกือบทุกวัน  บางครั้งไมอยาก
ทําก็หุงขาวแลวก็ซ้ือแกงถุงที่เขาทําขายมันก็งายดีแตไมอรอยเหมือนเราทําเองไมมี
แลวของอรอยๆ 

บุญสม ขาวของเดี๋ยวนี้ก็แพงจัง ดูอยางมะนาวสิแตกอนกินไมทัน เดี๋ยวนี้ลูกละเกือบสิบ
บาท 

บุญมา แตกอนมันเปนสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติที่มีอยูเราสามารถใชประโยชนได    มาก
นะ เราหากินกันงายกวานี้ ทุกอยางแทบไมตองซื้อกินเลย  ผักผลไมที่ขึ้นตาม
ธรรมชาติเรานํามาทําเปนอาหารกินไดหลายชนิดเดี๋ยวนี้ไมมีธรรมชาติแลว 

ทองดี น้ําในคลองเมื่อกอนใชอาบไดใชซักผาได เดี๋ยวนี้ไมมีใครกลาใชแลวมีแตคราบ
น้ํามันลอยเต็มไปหมด 

ผูถาม ก็แสดงวาน้ําถูกปนเปอน 
ทองดี สนามบินเขาสูบน้ําระบายน้ําทุกอยางออกจากสนามบินมาลงคลองหมดแหละ สูบ

อะไรมาบางเราก็ไมรูวามันสกปรกขนาดไหน น้ําที่เคยใชตอนนี้เราไมกลาใช
หรอก 
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ผูถาม ก็คือธรรมชาติ อากาศ น้ํา ไดมีการเปลี่ยนแปลงไปนะครับ แลวเร่ืองอ่ืนๆ มีอะไร
ไหมครับ 

บุญสม เอาเรื่องอะไรละ  ถามมาเลยตอบไดหมด  ถารูนะ 
ผูถาม ถางั้นเปนเร่ืองการดําเนินชีวิตของทานเปล่ียนแปลงไปบางไหม มากนอยขนาด

ไหน  เอาเร่ืองของการอยูการอาศัยในปจจุบันนี้  เร่ิมตั้งแตมีสนามบินนะ 
บุญสม ยายมาอยูฝงนี้ ขางรั้วสนามบินริมคลอง อยูกันเปนกลุมๆ ที่อยูอาศัยคับแคบมาก 

ไมเหมือนบานเกาเลยกวางกวาเยอะ มีลานบานดวย   
บุญมา ในสภาพแบบเราๆ คิดดูวาเดี๋ยวนี้ทั้งบาน ทั้งที่ดินมีแตราคาแพงๆ จะเอาเงินที่ไหน

ไปซื้อ ราคาไมใชพันสองพันนะ 
บุญรอด การที่เขาสรางสนามบินทําใหเราโดนเวนคืนหมดเลยทั้งที่อยูอาศัยและที่ทํากิน ได

เงินคาชดเชยมาก็มาซื้อท่ีขางคลองฝงนี้เอาไวอยูอาศัย  ก็ตรงขามสนามบินนี่แหละ
ไปไหนไดไมไกล 

ทองคํา พูดแลวก็เสียดายที่อยูของเราเขากําลังจะเอาไปสรางสนามบินแลว  เงินที่ไดจาก
คาชดเชยในการเวนคืนที่ดินไดมายังไมพอจะซื้อที่ปลูกบานใหมเลย 

 บุญรอด โดนเวนคืนไดเงินมานิดหนอยคงยังไมมีปญญาเปลี่ยนที่อยูอาศัยใหมันดีขึ้น
กวาเดิมหรือใหมันเหมือนเกาหรอก 

ทองดี พวกเราโดนใหยายออกจากที่อยูเดิมแลวก็ไมรูจะไปอยูที่ไหน  เงินทองก็ไมมี  ที่
อยูตรงนี้ก็ตองทนเอาเพราะเราไมมีที่จะไปจริงๆ ไมรูจะไปไหน 

ผูถาม ครับ  แลวเร่ืองการพักผอนหลับนอน ละครับ  เปนอยางไรบาง 
บุญสม ที่หนักที่สุดก็เห็นจะเปนเรื่องเสียงนี่แหละ เปนปญหาท่ีสุดในการนอนหลับการ

พักผอนของประชาชน 
ทองดี พวกลูกๆ มันทํางานแลวเขากะกัน  กลับมาจากทํางานจะมานอนที่บานก็นอน

ไมไดเสียงมันดัง 
ผูถาม ก็คือนอนไมหลับกัน 
ทองคํา ตอนนี้นอนไมหลับเหมือนกอนหลับๆ ตื่นๆ นอนไมเต็มตาหลับไมสนิท 
ผูถาม แลวมีปญหาอะไรอีกไหม 
ทองคํา มันก็มีทุกคนแหละที่อยูตรงนี้ ก็มันแนวเสนเสียงเหมือนกัน  เครื่องบินมันขึ้นทีก็

รําคาญที  เมื่อไรจะมีรุนเก็บเสียงบางก็ไมรูสินะ 
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บุญมา ที่เราอยูตรงนี้ ก็แนวเสนเสียงเหมือนกันหมดแหละนะ ทําใหเสียงดังนอนไมหลับ
บางครั้งดังทั้งกลางวันและกลางคืนเลยตอนกลางคืนมันเงียบเสียงจะดังกวา
กลางวัน 

บุญรอด เร่ืองการหลับนอนไมตองพูดถึง ไมไดนอนหรอก ตอนแรกๆที่เปดใชสนามบิน 
มันทรมานจริงๆนะ 

ผูถาม ดูๆ แลวก็เปนการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ไมดีเลยนะ เปนผลกระทบโดยตรงเลย  
มีใครจะเพิ่มขอมูลอีกไหมครับ  ผมจะใชเวลาใหนอยที่สุด เพื่อใหทานไมเบื่อนะ  
เร่ืองตอไป เร่ืองการเดินทางสัญจรในชุมชน  มีการเปลี่ยนแปลงไหมครับ พี่ครับ 

บุญสม อันนี้นาโมโหมาก  ดูเขาทําสิ นี่คุณเห็นแนวรั้วนั้นไหม  ตั้งแตเสาที่ทาสีแดงไวจน
ไปถึงร้ัวตาแกงนั้นนะ  เมื่อกอนเปนทางสัญจรของพวกเรานะ พวกเรานะเดินออก
จากบานขามสะพานขามคลองเทวะ   ถา  อบต . ไมทําทางเดินใหเราก็ไมมี
ทางเขาออก  เพราะถนนทางเขาขางหลังก็เปนของหมูบานเขา ที่เขาออกไดเพราะ
นายก อบต. เขาขอใหชาวบานใชไปกอน แตถาเขาปดก็เหลือแคทางเดินเทาริม
คลองที่เดียวทางเดินเทาก็ไมมี ตรงนี้กลายเปนที่ตาบอดไปเลย  นี่แหละการ
เดินทาง 

ผูถาม ออ! โดนปดเลยหรือครับ 
บุญมา แตกอนนั้นพวกเราใชถนนริมคลองในฝงสนามบินเปนทางสัญจรไปมา  แตพอมี

การสรางสนามบินขึ้นนั้น เขาก็กั้นรั้วปดทางสัญจรของพวกเราหมดเลย  พวกเรา
ตองอาศัยทางเดินเทาขางๆ คลองนี่แหละเปนทางสัญจรไปมา ทาง อบต.เขามาทํา
ไวใหไมอยางงั้นก็ไมมีทางเดินเขาออก 

ผูถาม เคยทําหนังสือไปขอไหมครับ ใหเขาทําถนนใหนะ 
ทองคํา ไมมีหรอกถนนของสนามบิน  มีแตงบประมาณของ อบต.ทั้งนั้นแหละที่มาทํา

ถนนใหเราใช 
บุญสม ทําไมรูกี่หนแลว เขาไมยอม 
ผูถาม ขางนอกรั้วนี่นะ เขากลัวสนามบินทรุดหรือไงครับ 
บุญรอด พอสรางสนามบินเขาก็กั้นรั้ว  แลวเราจะเดินเขาออกตรงไหน  เมื่อกอนมันวิ่งวน

กันไดจากตะวันออก มาจากลาดกระบัง วิ่งไปตะวันตก  ออกบางนา-ตราดได  วิ่ง
เขากิ่งแกวมันวนไดหมด  ตอนนี้เขาไดทางขางหลังหมูบานมันสรางแลวมาปด
ถนนเราดวย 
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ทองดี สนามบินเขาปดทางเดินเราหมด  สะพานที่ใชขามคลองที่เชื่อมกับบริเวณเขต
สนามบินเขาก็ใหร้ืออกหมดไมมีทางจะเดินแลวตอนนี้ 

ผูถาม เดิมชาวบาน เดินทางไปขางนอกดวยถนนฝงโนนนะ ริมคลองเลียบไปเลยใชไหม  
แตเดี๋ยวนี้ก็ใชถนนเลียบคลองอีกฝงหนึ่ง แตเปนทางเดินเทากวางเมตรหาสิบนะ 
เล็กกวาเกา 

บุญรอด ถา อบต. ไมทําใหเราก็ไมมีทางเขาออกนะ  เพราะทางเขาขางหลังก็เปนของ
หมูบานเขานะ      ที่เขาออกไดเพราะนายกเขาขอใหชาวบานใชไปกอนนะ แตถา
เขาปดก็เหลือแคทางเดินเทาริมคลองทีเดียว ใชไดแตมอเตอรไซตกับจักรยาน
เทานั้นแหละ 

ผูถาม แลวอันไหนเร็วกวากัน  ระหวางของเกาที่อยูฝงโนน  กับของใหมที่อยูฝงนี้ 
บุญสม ฝงโนนนะมันออกไดหลายทาง ไมตองออม  แตขางหลังนี่ตองผานหมูบาน  ออก

บางนาตราดแลวจะไปไหนก็วากันอีกที  ไกลกวา 
ผูถาม เอาผานเรื่องถนนมาเร่ืองการประพฤติปฏิบัติตามศาสนา  ขนบธรรมเนียม 

ประเพณีวัฒนธรรม ครับ  มีการเปลี่ยนแปลงไหมครับ 
บุญรอด ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมอะไรที่รุนปู ยา ตา ยาย เขาทํากันมา พวก

เราก็ยังคงทําตอสืบตอกันไป  
ผูถาม สนามบินคงไมมีผลในดานศาสนานะครับ   
ทองดี สนามบินไมสงผลกระทบอะไรกับพวกเราหรอก พวกเราก็ยังนับถือศาสนาพุทธ 

และขนบธรรมเนียม  ประเพณีวัฒนธรรม พวกเราก็ยังปฏิบัติกันดีอยู  ไมเปลี่ยน 
บุญสม ไมเปลี่ยนหรอก พุทธทั้งนั้นแหละงานรับบัววัดบางพลี มีแตคนอยากมาเที่ยว บอก

ใหฉันพาไปที  เขาอยากมาดู  คนตางจังหวัดไมเคยเห็น เขานะอยากดูประเพณี 
วัฒนธรรมของเรามากกวา 

ผูถาม คือวายังคงปฏิบัติกันอยูหรือวามันลดนอยลงไหม  เปนผลมาจากการสราง
สนามบินนะ  มีสวนไหม 

บุญมา ดูอยาง เทศกาล  ประเพณีตางๆ เราก็ยังทํากันทุกๆ ป ยังใหความสําคัญและไป
รวมงานตลอด ก็ทํากันมาตั้งแตอดีตกันแลวนะ 

ทองคํา ไมไดเปลี่ยนตอนเชาก็ยังออกมาทําบุญ ใสบาตร เหมือนเดิมไมมีอะไรเปลี่ยน ของ
คนที่บานนะยืนยัน 

บุญสม ก็ไมมีอะไรลดนอยลง ทุกอยางยังปกติ  ไมเปลี่ยน  ยังไมเปลี่ยน 
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ทองคํา อยูดวยกันมานาน  ถาบานไหนเปลี่ยน  เราก็ตองรูบางสินะ  เห็นทําอะไรทีก็ออก
กันไปทั้งหมูบานแหละ  ชวยๆ กัน 

ผูถาม คือ ยังคงไมเปลี่ยน และปฏิบัติกันสืบมา   
บุญมา ใชสิ ของดีๆ นิ  ไมควรทิ้ง  มาเที่ยวสิ 
ผูถาม แลวเร่ืองการปฏิบัติตามอุดมคติ  ความคิด ความเชื่อเดิม ละครับ  เปนอยางไรบาง  

เอาเริ่มที่พี่ครับ 
บุญรอด ถาเปนในเรื่องการปฏิบัติตามอุดมคติ ความคิด ความเชื่อเดิม ที่ทําใหวิถีชีวิตของ

เราเปลี่ยนไปก็คงไมมีนะ 
ทองดี เร่ืองแบบนี้คงไมเปล่ียนหรอก ใครเขาจะเปลี่ยนของเราได ถาเราไมเปล่ียนมันเอง

มันก็คงไมเปลี่ยน 
บุญสม อุดมคติไมเปล่ียน  ความคิดก็เหมือนเดิม  ความเชื่อก็ไมเปลี่ยน  หรือนิยมอยางอื่น

ที่แปลกไปกวาที่เปนอยูในปจจุบัน 
บุญรอด เร่ืองการปฏิบัติตามอุดมคติ ความคิด ความเชื่อเดิม อะไรนั่น มันไมไดเปลี่ยนกัน

งายๆ นะ ไมมีทาง 
ทองคํา อุดมคติ จะคิด หรือจะเชื่อ อะไรพวกนี้ ฉันก็ยังเหมือนเดิมนะ ไมไดเปลี่ยนอะไร ก็

ใชชีวิตไปตามปกติ อาชีพสิทําใหเราเปลี่ยน 
บุญมา อาชีพกับที่อยู  ทําใหเราเปลี่ยนมากกวาพวกเรื่องแบบนี้ เห็นดวย 
ผูถาม แลวภูมิปญญาละครับ  เปลี่ยนแปลงไปไหม  ยังคงใชเหมือนเดิมหรือเปลา 
ทองคํา ภูมิปญญาก็ยังทํากันเหมือนเดิมนะ ไมไดเปลี่ยน มันเปนของโบราณ แลวไมรูจะ

เปล่ียนอยางไร  เขาคิดเอาไวดีอยูแลว  เราไมไดคิดแลวยังจะไปเปลี่ยนของเขาอีก
เดี๋ยวผีปู ผียา วาเอา (หัวเราะ) 

บุญรอด เร่ืองภูมิปญญา ก็ปกตินะ ไมไดเดือดรอนอะไร 
บุญสม มันก็มีบางบางอยางที่มันหายไปกับอาชีพของเรากับวิถีชีวิตของเรา เชน          การ

ทํานา การตําขาว ทําขนม บางอยางเราไมไดใช บางอยางที่เราไมมีวัตถุดิบ    ใหทํา  
แตอะไรที่เราใชในการดํารงชีวิตประจําวันอยูก็ยังทําอยูนะ 

ผูถาม แสดงวาบางอยางหายไปกับอาชีพของเราดวยนะ แลวที่ยังคงใชอยูมีอะไรบางครับ 
ลองยกตัวอยางใหดูหนอยสิครับ 

บุญมา ภูมิปญญาพื้นบานนะมันมีเยอะ มันคงไมสูญหายไปไหนหรอก มันก็คงติดตัวเรา
อยู ใครเขาจะเปลี่ยนของเราได ถาเราไมเปลี่ยนมันก็คงไมเปลี่ยน 

ผูถาม ครับ  ใกลๆ ตัวเรานี่เอง แลวทานอื่นละครับมีความคิดเห็นอยางไรบาง 
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ทองดี แตกอนทํากันยังไง เดี๋ยวนี้ก็ยังทําอยางนั้นอยู ภูมิปญญาแบบเดิมๆ ก็ยังมีอยู ไมสูญ
หายไปไหนหรอกเพียงแตวาเราจะเอามันออกมาใชหรือเปลาเทานั้นแหละ 

ผูถาม ก็จริงอีกแหละนะ  บางทีเราก็รับเขาไปโดยที่ไมรู แตบางครั้งที่มันไมไดใชมันจะ
ลืมไหม 

ทองดี ไมมีลืมหรอก  ถามีโอกาสไดทําอีกก็ทําได  อยางทํานาลองใหทําอีกก็ทําได  เพราะ
เราทํามานาน  มันชํานาญแลวนะ 

ผูถาม ครับ  ขอไปที่ดานการทํามาหากินบางนะครับ  ขออีกครั้งนะครับ  คือยังคง
ประกอบอาชีพเดิมหรือไม  อันนี้รูแลววาไม  เออ! เปลี่ยนแปลงอาชีพไปทํา
อะไรบางครับ 

บุญสม หลังจากโดนเวนคืนก็ขับรถรับจางและก็เปนสมาชิก อบต. หมู 10 
บุญรอด ทํางานรับจางเปนแมบานในสนามบิน เปนของบริษัท คนไมรูหรอกวาเปนแมบาน 

(หัวเราะ) 
บุญรอด เขาไมถามตําแหนงก็อยาไปบอกเขาสิ (หัวเราะ) 
ผูถาม แลวพี่ละครับ 
ทองดี เปนแมบานคอยดูแลลูกๆและหุงขาว วางๆ รับเสื้อโหลมาเย็บดวย 
ผูถาม ออ! แมบานแลวก็รับจอบเย็บเสื้อนะครับ  แลวพี่ละครับ   
บุญมา เปนแมบาน พวกแมบานที่วางๆ ก็จะรับจางเย็บผากันทั้งนั้น 
ทองคํา แมบานและรับจางเย็บผา ถามีเวลาวางมากก็จะรับผามาเย็บเยอะหนอย 
ทองดี สวนมากจะชวยๆ กัน  รับมากลองหนึ่งแลวก็เอามาแบงๆ กันเย็บนะ 
ผูถาม คือถามีผาก็มีงานทํา  ไมมีผาก็เปนแมบาน 
ทองคํา เวลาเย็บก็ไมไดเย็บทั้งวันนะ วางเมื่อไรก็เย็บ ใครวางมากก็ไดมาก 
ผูถาม ครับ  แลวรายไดเปนอยางไรครับ เมื่อเทียบกับการทํานา เล้ียงปลา 
บุญรอด ทํานาดีกวา ทั้งนาทั้งบอขายไดทีเห็นน้ําเห็นเนื้อเลย เอาแคปลานะ อยางนอยตอง

ได  แปดหมื่น เกาหมื่นแหละ บางปปลาชุม ตัวใหญหนอยก็ขายไดเปนแสน ขาย
ขาวอีก ตกแลวปๆ สามแสน ส่ีแสน มันเห็นเงินนะ 

ผูถาม แลวไดเงินเดือนประจําไมใชหรือ 
บุญรอด มันไดก็ไมเยอะมากนะ วันละประมาณสองรอย ไดมาก็จายหมด เดี๋ยวนี้ของแพง 
ผูถาม แสดงวาทํานามีเงินเก็บมากกวานะ แลวของพี่ละ 
ทองดี ขายขาว ขายปลา ขายผลไมที ไดปละหลายหมื่นบาท ทั้งยังไดเปนเงินกอนอีกดวย

นะ 
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ผูถาม แลวเย็บผาเรามีรายไดอยางไร 
ทองดี ไมแนนอนหรอก แลวแตวาจะมีผามากนอยขนาดไหน  บางทีมาเยอะ เราไมวางทํา

เราก็ไดนอย ไมแนนอน 
ผูถาม แลวของพี่ละครับ 
บุญสม สูทํานาไมไดหรอก ดีกวา สบายใจกวา มันเห็นเงินนะ 
ผูถาม นอยลงกวาเกามากเลยหรือครับ 
บุญสม นอยกวาเยอะ ถาคนอื่นมองนะอาจจะดูเยอะ แตผมนะรูเพราะผมเปนคนไข แต

กอนหมดนาออกรถไดจริงๆ นะ เนี่ยเปนกันเกือบทุกบานแหละ กระบะก็สองแสน 
สามแสนกวาบาท  แตเดี๋ยวนี้อยางพี่เปยกบอกนะ น้ํามันแพง คาซอมแก ของก็แพง 
ไดมาแทบไมเหลือ คาลูกไปโรงเรียนอีก 

บุญมา ทํานาดีกวาเยอะ มีเงินเหลือ ขนาดตอนนั้นขาวถูกนะ 
ผูถาม แลวพี่ละครับ 
ทองคํา ทํานามันมีอะไรใหไดเก็บขายหลังนา อะไรมันก็เก็บขายได ทํานารายไดดีกวา พอ

โดนเวนคืนก็ไมมีที่จะทําอะไรแลว  ดูแลวเดี๋ยวนี้รายไดลดลงก็ไมไดทําอาชีพ
อะไรดวยตอนนี้ก็รับจางเย็บผาบาง ถึงไดเงินมาก็ไมคอยพอใช ก็ตองจายไป เก็บ
ไมไดเหมือนกอน ไมมีรายได 

บุญมา แตมันก็มีรายไดอยูตลอดนะ ขายขาวขายปลาและเก็บผักขายทําใหมีเงินเหลือเก็บ 
ตอนนี้ไมมีอาชีพอะไรเปนหลัก ก็รับผาโหลมาเย็บที่บาน ถามีเวลาก็ไดเยอะหนอย 
คิดวารายไดนอยลงกวาแตกอนดูแลวเดี๋ยวนี้รายไดลดลง  ไมคอยพอใช 

ผูถาม ครับ เขาใจครับ  งั้นผมขอไปที่ดานของชีวิตความเปนอยูของทานเปลี่ยนแปลงไป
อยางไรบาง  ดานแรก ดานความสุขกาย มีทานใดเปลี่ยนบางครับ 

บุญสม แตกอนอยูกันปกติสุขดี รางกายก็ไมไดเปนอะไร(หัวเราะ) 
ทองคํา อยางแรกที่เราคิดวาเปนเลยนะ ที่หนักๆ ก็คือหู  เราอาจจะหูตึงไดหรือผิดปกติจาก

เดิม 
ทองดี ทีแรกยังไมเปน  มาอยูตรงนี้รูสึกวาเราจะเปนภูมิแพงายกวาเกา ก็ที่บานเปนกันงาย 

อากาศเปลี่ยนนิดเดียว น้ํามูกเริ่มไหลแลว และก็จามบอย เหนื่อยก็งาย แตกอนที่ยัง
ไมไดยายมาไมเห็นจะเปนเลย 

ผูถาม เร่ืองนี้นาสนใจนะ 
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บุญรอด คงคลายกันแหละ มีเร่ืองของเสียงที่ดังรบกวนแลว เร่ืองที่จะตามมาอีกอยางใน
อนาคตก็คือ โรคทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ  ที่มันเกี่ยวกับอากาศ ตอนนี้อากาศเสีย
แลว 

บุญมา ก็ที่บานพอเครื่องบินขึ้นตรงบานเราทีนี้ดังแสบแกวหูเลยละ  ยิ่งเคร่ืองบินลําใหญๆ 
ยิ่งดังแรงกวาอีกสิ 

ผูถาม มีทานใดจะใหขอมูลเพิ่มไหมครับ  ไปทีเรื่องของจิตใจ  ก็แลวกันนะครับเร่ือง 
ความสุขใจเปนอยางไรบางหลังจากมีสนามบินเกิดขึ้น ครับ 

บุญสม เครื่องบินมาทีไรภาพหายทุกที แคเรื่องเสียงนี่ก็จะแยแลว อยางนี้รําคาญหงุดหงิด 
ที่บานบนกันเปนประจําแหละ ดูทีวีไมคอยได  ยังมีเร่ืองละอองน้ํามัน ถาไมแกไข
อีกหนอยก็ตายผอนสง 

ผูถาม เปนแบบนี้กันทุกทานไหมครับ 
ทองดี คงเหมือนๆ กันแหละ  ตอนนี้รูสึกไมคอยสบายใจเทาไร  เรื่องของเสียงดังจาก

เครื่องบินนี่แหละมากที่สุด  ถาแกปญหาไดก็คงไมคอยมีอะไร 
ผูถาม แสดงวามีผลกระทบพอสมควรเลยนะ เรื่องนี้อาจจะเปนเรื่องส่ิงแวดลอมดวยใช

ไหมครับ 
บุญสม ก็นาจะใช 
ผูถาม แลวทานอื่นละครับ จิตใจเปนอยางไรบาง 
บุญรอด จิตใจมันไมสงบมันก็นอนไมหลับ แลวมันทําใหหงุดหงิดดวยนะ 
บุญมา ก็ไมคอยดี  พูดกันไมคอยไดยินตองตะโกนตองแขงกับเสียงเครื่องบิน ถาแกปญหา

ไดก็คงไมมีอะไรมาก 
ผูถาม ไมสบายใจเรื่องเสียงนะครับ  
บุญมา ยิ่งมีสนามบินมาติดบานดวย มันก็ทําใหเรากังวลเปนธรรมดา 
ทองคํา เครื่องบินมันขึ้นทีก็รําคาญทีเพราะเสียงมันดัง 
บุญสม ใหเครื่องไปขึ้นทางอื่นไมไดหรือ ตรงที่ไมมีบานคนนะ ก็นาจะดีนะ เพราะเสียง

มันดังมากพวกที่อยูแนวเสนเสียงนะ  
ทองคํา ใหเจาหนาที่มาดูแลเราบาง ไมใชสรางสนามบินเสร็จแลวก็ทิ้งกันเลย  สงสารกัน

บาง เราตายไปก็ยังมีลูกหลานอีก เขาก็จะไดรับผลกระทบนี้ตอไปอีก 
ผูถาม ครับ แลวเร่ืองของการศึกษาละครับ  มีการเปลี่ยนแปลงบางไหมในชุมชนเรา 
บุญสม จะมีอะไรละก็ไมเห็นมีโรงเรียนใหมๆ เกิดขึ้น โรงเรียนเกาก็เหมือนเดิมไมเห็น

ขยับขยายอะไร แตไมเห็นเขาจะชวยเหลืออะไรเลย 
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บุญมา ก็ไมมีการปรับปรุงอะไรนะ เด็กๆมาบอกวาเสียงเครื่องบินดังรบกวนเด็กๆ 
นักเรียน พวกครูก็บนสอนเด็กไมรูเรื่อง เขาบอกเสียงพูดของเขาสูเสียงเครื่องบิน
ไมไดก็นาเห็นใจ 

บุญรอด ถาไดสนามบินมาชวยมันคงจะดีนะ  ถาเขามานะ 
ทองดี ขนาดวันเด็ก เขายังไมมาในชุมชนเลย ขนมใหเด็กๆ สักถุงก็ไมมี เร่ืองเล็กๆแบบนี้

เขายังไมสนใจเลย แลวเร่ืองเดือดรอนของโรงเรียนก็คงไมมีทางชวยเหลือหรอก 
ผูถาม ไมมั้งครับ  เพียงแตเราไมไดบอกความตองการของเราใหเขาฟงหรือเปลา 
บุญสม เขากลัวโดนเลนงานนะ  เรื่องเล็กๆ ยังตองถึงเขาอีกอะไรทํานองนั้นแหละ  ก็เลย

กลายเปนวาเรื่องอะไรเราก็ไมไดทั้งนั้นแหละ 
ผูถาม  โดนสกัดขนาดนี้เลยหรือครับ  แลวพี่ละมีขอมูลอะไรอีกไหมครับ 
ทองคํา การศึกษา ก็ยังเหมือนเดิมนะ สนามบินไมไดชวยอะไรในเรื่องการศึกษาในชุมชน

หรอก 
ผูถาม แลวเร่ืองของการใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยละครับเปนอยางไรบาง มีมากนอยขนาด
ไหนครับ   
บุญรอด ทางเดินยังไมมีจะเดินเลย  จะใหอะไรมันเขามาหาเราไดละ (หัวเราะ)  ตองพัฒนา

ทางเขาออกกอน  ขอทางกอนเถอะ เดือดรอนกวา 
ผูถาม พี่ไมเอาเทคโนโลยีหรือมันไมมีครับ 
ทองคํา  พวกของสมัยใหม ไมมีนะ สนามบินไมไดทําอะไร ไมไดใชอะไรเหมือนเขาหรอก 
ทองดี เทคโนโลยีเหรอ ก็ไมเห็นมีอะไรเปลี่ยนแปลงนะ ก็เหมือนๆ เดิม 
บุญรอด หอบังคับการของเขานั่นแหละ  เปนเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุด ไดแตดูนะไมไดใช 
บุญสม ยืมทําเปนเสาอากาศไดก็ดีสินะ (หัวเราะ) มันคงชัดนาดูเลย 
ผูถาม ที่นี้ ไมมีอะไรใหมๆ เลยหรือครับ 
บุญสม คิดวาเรื่องเทคโนโลยีมันคงไมจําเปนเทาไร เราคงไมมีความจําเปนที่จะตองใช

อะไรขนาดนั้นหรอกมั้ง ชีวิตแบบเดิมๆ เราก็ไมไดใชอยูแลว 
ผูถาม แลวบานพี่ละครับ มีไหม 
บุญมา พอติดจานดาวเทียม ติดแลวก็ดูไมคอยได ไมเห็นดีอยางที่อ่ืนๆของเขาดูได ทําไม

เราดูไมได 
ผูถาม แสดงวาชุมชนนี้ไมมีเร่ืองของเทคโนโลยีใหมๆ เลยใชไหมครับ  นาเศราจัง  แลว

เร่ืองของระบบสาธารณูปโภคละครับ  มีใชกันทั่วถึงไหมครับ  สนามบินมีผลทํา
ใหบานเรามีระบบสาธารณูปโภคที่ดีขึ้น 
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บุญมา เรื่องสาธารณูปโภคทั้งหลายถามาจากสนามบินนะไมมีหรอก เปนของชุมชน
ทั้งหมดของทองถ่ินเขา 

บุญรอด เราไมมีน้ําใช เราก็บอก อบต. เขา เขาก็เดินมาสํารวจวาจะวางทอผานทางไหน จึง
จะไดใชน้ํากันทั่วหมูบาน สนามบินก็มีแตมาถมที่ตรงทางระบายน้ําเกา ทําใหน้ํา
ไมมีทางออกอีกตางหาก 

ผูถาม อาจจะไมไดมาจากเขาโดยตรงก็ได  อาจเปนเพราะวา พอมีสนามบินแลวส่ิงเหลานี้
ก็ตามมา เชน ไฟสองสวาง  ถนน  ประปา  โทรศัพทอะไรแบบนี้ 

บุญสม ไมตองมีสนามบินเราก็ตองมใชน้ําอยูแลว  น้ําคลองเดี๋ยวนี้ใชไดเสียที่ไหน  แต
กอนใชน้ําบาดาล พอบาดาลหมดก็ตองใชประปาแทน ถึงไมมีสนามบินเราก็ตอง
ใชเพราะมันจําเปน 

ทองดี ในพื้นที่สนามบินไมมีทางระบายน้ําทางอื่นๆเลย  นอกจากทางระบายน้ําที่
สนามบินขุดขึ้นใหม บางทีก็ระบายไมทัน ยิ่งฝนตกตอเนื่องก็ตองระบายออกมา
ทางคลอง เทวะนี้แหละ  บางครั้งทําใหน้ําทวมถึงพื้นเลย  ซ่ึงแตกอนไมเคยทวม
เลย 

บุญสม ยิ่งระดับน้ําสูงอยูแลว บวกกับน้ําจากสนามบินที่สูงมากปลอยลงคลองเทวะใตตรง
นี้ทําใหระดับน้ํายิ่งสูงเขาไปใหญเลย  น้ําไมลงเลย ระบบการระบายน้ําไมดีเลย
รองรับแคในสนามบินอยางเดียว 

ทองคํา ไดคุยกับสมาชิกอบต. เขาบอกวามีงบประมาณตามแผนพัฒนาที่จะทําในเรื่องของ
ระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานใหกับประชาชนในแตละหมูอยูแลว เราจึงไดใช
น้ํา ใชไฟไดทั่วถึงกัน 

บุญมา เราอยูในชุมชนแบบนี้ก็อาศัยสมาชิกอบต. หรือนายกอบต. เขาชวยสรางเรื่องของ
โครงสรางพื้นฐาน เขาก็บอกไมตองเปนหวงทุกหมูบานจะตองมีน้ําไหลไฟสวาง
อยางแนนอนเพื่อใหชาวบานไดใชใหเกิดประโยชนสูงสุด 

ถาม แลวมันเขามายังไงครับ ประปาใครเปนคนขอมาครับ 
บุญมา อบต. ขอให 
ผูถาม แลวอยางอื่นละครับ  ไฟฟามีไหม  ไฟทางเปนอยางไรบาง 
ทองคํา ก็มีถางทางเดินริมคลอง  เปนชวงๆ แหละ นอกนั้นบานใครบานมันเปดเอาเอง 
บุญรอด นี่ถามพี่ขอไดนะ  อยากขอถนนเดิมที่เราเคยใชนะ  ขอไฟทางสักหนอยใหพอสวาง

แคนั้นแหละ  ไมขออะไรมากหรอก  ถาไดก็เปนบุญแลว 
ผูถาม ขอทางเดิมที่เราเคยได  พอแลวหรือไมอยากไดอะไรเพิ่มหรือครับ 
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บุญรอด ใหมันไดอะไรสักอยางกอนเถอะ (หัวเราะ) นี่ยังไมเคยไดอะไรจากเขาเลย  ถนนที่
เคยมีเขาก็มาเอาไป 

ผูถาม แลวทุกทานคิดวาสนามบินสงผลกระทบกับทานมากนอยขนาดไหนหรือวาไมมี
อะไรกระทบ 

บุญสม ไมมี ไมไดหรอก เราโดนเต็มๆ เลยนะ ตองแตที่ดินทํากิน อาชีพ แลวก็การอยูกิน 
ตองทนกับเสียง กับอากาศ  และอีกหลายๆ อยางที่จะตามมา บอกไมมีผลคงไมได
หรอก มันกระทบมากๆ (เสียงจริงจัง) 

ผูถาม แสดงวาสงผลกระทบทุกทานนะ 
บุญมา มันก็ไมรูจะไปอยูที่ไหนละนะ  เงินทองก็ไมมี  ที่ก็อยูตรงนี้ก็ตองทนเอง  ก็ภาวนา

วาใหมันดีขึ้น อยาแยลงไปกวานี้เลย 
ทองคํา ฝากบอกเขาดวยวาเราเดือดรอน  มาดูแลเราบาง ไมใชสรางเสร็จแลวก็ทิ้งกันเลย  

สงสารกันบาง เราตายไปก็ยังมีลูกหลานอีก เขาก็จะไดรับผลกระทบนี้ตอไปอีก 
บุญรอด มันก็ตองมาแกไขบาง  ที่หนักที่สุดก็เห็นจะเปนเรื่องเสียงนี่แหละ เปนปญหาที่สุด 
ผูถาม ไดรับผลกระทบดานเสียง แลวอยางอื่นละครับ 
บุญรอด แคเสียงนี่ก็จะแยแลว  ถาไมเขาเรื่องละอองน้ํามัน อีกหนอยก็ตายผอนสงแน 
ทองดี บอกเขาชวยเอาเงินคาชดเชยมาใหเร็วๆ หนอย (หัวเราะ) ไมมีจะใชแลว  ทําบาน

ไปหมดแลว  รอมานานแลวนะ  ไมอยากไปเดินประทวงอีกแลว (หัวเราะ) 
ผูถาม ก็แสดงวาสนามบินสงผลกระทบทางดานลบมากกวาดานบวกนะ แลวทานใด

มองเห็นแงดีของสนามบินบางครับ 
บุญสม มันก็ดีกับคนอื่นนะ สะดวกสบายในการเดินทาง  ประเทศเจริญ  แตเรากลับแยลง  

มันไมสมดุลกันไง 
บุญมา ฉันวาไมดีหรอก เอาที่ดินทํามาหากิน เราไปหมดเลย เครื่องบินฉันก็ไมไดขึ้น 

(หัวเราะ) ขึ้นไมเปนดวย 
ทองคํา ก็อยากขึ้นสักครับนะ ไมเคยเหมือนกัน 
ผูถาม แลวถาเกิดเขาพาไปเที่ยวข้ึนเครื่องบินไปเชียงใหม หรือภูเก็ตจะไปไหมครับ 
บุญมา ไปสิ (หัวเราะ) สักครั้งก็ยังดี เดี๋ยวตายแลวจะไมไดนั่ง (หัวเราะ) 
ทองคํา ก็ดีสิเอาๆ ไปๆ 
บุญรอด ไป ไมเคยขึ้น ไปดวย (หัวเราะ) 
ผูถาม แสดงวาสนามบินก็มีขอดีสิ 
บุญรอด ไมดี เรายังไมไดไปเลย แหม? 
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ผูถาม ตองไปเที่ยวกอนใชไหม เขาติดสินบนก็รับนะ 
บุญรอด ก็ดีกวาไมไดอะไรเลย จริงไหม 
ผูถาม แลวมีทานใดที่จะใหขอมูลเพิ่มเติมอีกไหมครับ  บางครั้งผมอาจจะกลับมาหาพวก

ทานอีกครั้ง ถาหากขอมูลมันยังไมครบสมบูรณ  ผมจะมารบกวนใหม  ผมมีของท่ี
ระลึกมอบใหทุกทานดวยครับ  สุดทายขอขอบคุณสมาชิก อบต. หมู 10  ที่ชวยพา
ผมมาเก็บขอมูลและอํานวยความสะดวก ขอขอบคุณครับ   
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ภาคผนวก ค. 
คําถามประเด็นการสนทนากลุม 

เร่ือง  ผลกระทบจากการสรางสนามบินสุวรรณภูมิที่มีตอวิถีชีวิตของประชาชน 
: กรณีศึกษาตําบลราชาเทวะ  จังหวัดสมุทรปราการ 

(สําหรับกลุม..................................................) 
ผูวิจัย  นายพงษวรรณ  ศุขโภคา 

 
ก. คําถามสรางความคุนเคย / เกร่ินนํา 
 1.  ผูดําเนินการสนทนา (Moderator) แนะนําตนเอง แจงวัตถุประสงคในการจัดกลุม
สนทนา (Focus Group) และขออนุญาตอัดเทปพรอมจดบันทึกการสนทนาโดยผูบันทึกการสนทนา        
(Note-taker) และผูชวย (Provider) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 2.  แนะนําผูบันทึกการสนทนา (Note-taker) และผูชวย (Provider) 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

3.  ขอใหผูเขารวมสนทนากลุมแนะนําตัวเองทีละคน เกี่ยวกับชื่อ อายุ ระยะเวลาที่อยูอาศัย 
ในตําบลราชาเทวะ อาชีพ มีใครบางที่อยูอาศัยในครอบครัว  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 4.  ชวยเลาความเปนมาของการสรางสนามบินสุวรรณภูมิตามที่ทานไดรูไดเห็นมาวาเปน
อยางไรบาง ตั้งแตเร่ิมกอสรางมาจนถึงปจจุบัน วามีการเปลี่ยนแปลงอยางไรบางที่เปนผลกระทบตอ
ประชาชน  
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
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ข. คําถามตามปญหาวิจัย 
 1.  กระบวนการเปลี่ยนแปลงการดําเนินชีวิตของทานจากการสรางสนามบินสุวรรณภูมิ   
เปนอยางไร การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นทําใหชีวิตการดําเนินชีวิตของทานเปลี่ยนแปลงไป 
อยางไรบาง มากนอยเพียงใด  เร่ืองของการเดินทางการสัญจรไปมาในชุมชน  เร่ืองการศึกษาใน
ชุมชน  เรื่องระบบสาธารณูปโภค  เรื่องการใชภูมิปญญา  เร่ืองการประพฤติปฏิบัติตามศาสนา 
ขนบธรรมเนียม  ประเพณีวัฒนธรรม  เ ร่ืองการประพฤติอุดมคติ   ความคิดความเชื่อเดิม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 2.  กระบวนการเปลี่ยนแปลงอาชีพของทานจากการสรางสนามบินสุวรรณภูมิเปนอยางไร 
การเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นนั้นทําใหการทํามาหากินของทานเปลี่ยนแปลงไปอยางไรบาง  มีผลดี 
ผลเสียอยางไร เชน ยังคงประกอบอาชีพเดิมๆ หรือไม การเปลี่ยนแปลงไปประกอบอาชีพอ่ืนๆ 
รายไดจากการประกอบอาชีพเพิ่มขึ้นหรือลดลง 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 

 3.  กระบวนการเปลี่ยนแปลงชีวิตความเปนอยูของทานจากการสรางสนามบินสุวรรณภูมิ 
เปนอยางไร  การเปล่ียนแปลงท่ีเกิดขึ้นนั้นทําใหชีวิตความเปนอยูของทานเปลี่ยนแปลงไปอยางไร
บาง มากนอยเพียงใด มีผลดี ผลเสียอยางไร เชน เร่ืองที่อยูอาศัย เร่ืองอาหารการกิน เรื่องของการ
พักผอนหลับนอน  เร่ืองความสุขกาย  เร่ืองความสุขใจ  เร่ืองการใชเทคโนโลยี ครบทั่วถึงหรือไม 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ขอบคุณ อําลา และมอบของท่ีระลึก 
 

………………………….(ผูดําเนินการสนทนา/ผูสัมภาษณ) 
………………………….(วัน/เดือน/ป/เวลา) 
………………………….(สถานที่) 
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ประวัติผูวิจัย 
 
ชื่อ - สกุล   นายพงษวรรณ  ศุขโภคา 
วัน เดือน ปเกิด   29  สิงหาคม  2511 
ภูมิลําเนา   ตําบลบางโปรง อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวดัสมุทรปราการ 
ประวัติการศึกษา 
 พ.ศ. 2530  ประกาศนยีบตัรวิชาชีพ  วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 

พ.ศ. 2547  ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 
ประวัติการทํางาน 
 พ.ศ. 2546 - 2550 รองนายกองคการบริหารสวนตําบลบางโปรง 
 พ.ศ. 2550   เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลบางดวน 
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